

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐH, CĐ VÀ TCCN



VĂN KIẾN
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TCCN
LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2015-2020

LƯU HÀNH NỘI BỘ

TP. Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2015

DIỄN VĂN KHAI MẠC
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

(Đồng chí Lê Bảo Lâm – T/M Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày)

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo,

Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Kính thưa toàn thể Đại hội.

Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 114-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, sau một thời gian chuẩn bị hết sức tích cực, nghiêm túc, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Thành ủy, hôm nay Ban chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN triệu tập **248** Đại biểu chính thức, đại diện cho gần **5.000** Đảng viên từ **37** Đảng bộ, Chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN về tham dự Đại hội Đại biểu lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020). Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Tôi xin bày tỏ sự trân trọng đón tiếp và chào mừng các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, các đồng chí đại biểu về dự đại hội hôm nay.

Kính thưa các đồng chí đại biểu, các vị khách quý,

Là một Đảng bộ Khối cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp, các cơ sở Đảng trực thuộc nhiều Bộ, Ngành khác nhau, với trên 12.000 công chức, viên chức và gần 300.000 học sinh, sinh viên.

Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ Khối luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát của đồng chí **Nguyễn Thị Quyết Tâm** – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, tập thể Ban Thường vụ Thành ủy và các Ban của Thành ủy. Trong Đại hội hôm nay, Đại hội vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Thành phố về tham dự và chỉ đạo đại hội, tôi xin trân trọng giới thiệu:

- Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố.

- Các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Thành ủy, các đồng chí trong Tổ công tác chỉ đạo Đại hội của Thành ủy, các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối qua các thời kỳ.

- Các đồng chí đại diện lãnh đạo Cơ quan đại diện Bộ GD & ĐT tại TP.HCM, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Liên Đoàn Lao động Thành phố, Thành Đoàn Thành phố HCM.

- Đại hội rất vui mừng đón tiếp đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng

Hà Nội.

- Đến dự với Đại hội còn có đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, các Đảng ủy Khối đơn vị bạn và các đồng chí đại diện các cơ quan báo, đài Thành phố.

Sự tham dự của các đồng chí chính là nguồn cổ vũ và động viên tinh thần to lớn, đồng thời cũng gửi gắm sự kỳ vọng vào thành công của Đại hội lần này.

Đặc biệt là sự có mặt của **248** Đại biểu chính thức về dự phiên khai mạc Đại hội chính thức hôm nay.

Một lần nữa xin Đại hội nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý và các Đại biểu về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa đại hội,

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ Thành phố đề ra, với khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng đại hội các cấp, tiến tới đại hội lần thứ XII của Đảng.

Trong Đại hội này, các Đại biểu có nhiệm vụ tổng kết đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm

kỳ (2010 – 2015), phân tích các nguyên nhân của những ưu, khuyết điểm, rút ra những kinh nghiệm thực tiễn; đồng thời tập trung trí tuệ để thảo luận, đề ra các giải pháp khả thi nhằm thực hiện thắng lợi các phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội của chúng ta có trách nhiệm thảo luận và tiếp thu các quan điểm, các định hướng lớn nêu trong dự thảo các văn kiện của Trung ương Đảng lần thứ XII; dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ X của Đảng bộ Thành phố và thông qua dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ V của Đảng bộ Khối, đồng thời có nhiệm vụ giới thiệu, lựa chọn các đồng chí tiêu biểu có đủ năng lực lãnh đạo, phẩm chất đạo đức, trung thực, dám nghĩ dám làm, có tinh thần trách nhiệm cao,... để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ V (2015 – 2020) và bầu những đại biểu ưu tú vào Đoàn Đại biểu của Đảng bộ dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X.

Với nhiệm vụ và trách nhiệm, Đoàn Chủ tịch mong rằng các Đại biểu hãy phát huy cao tinh thần trách nhiệm trong Đại hội, tập trung trí tuệ để thực hiện tốt các yêu cầu và nội dung mà chương trình làm việc của Đại hội đã đề ra. Sự thành công của Đại hội sẽ tạo tiền đề quan trọng để phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ tạo nên các phong trào hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin tuyên bố Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thay mặt Đại hội xin gửi lời cảm ơn đến các cơ quan, đơn vị bạn đã gửi tới Đại hội những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng, đặc biệt Đại hội Đảng bộ Khối xin gửi lời cảm ơn đến đồng chí **Phạm Vũ Luận** – Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã gửi lẵng hoa chúc mừng tới đại hội.

Một lần nữa Thay mặt Đại hội xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu và các vị khách quý dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.

**BÁO CÁO CHÍNH TRỊ
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TCCN
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ V
(NHIỆM KỲ 2015-2020)**

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN xác định mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ IV (2010 – 2015) của Đảng bộ là:

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy dân chủ trong Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy trí tuệ toàn đảng bộ, đổi mới phát triển, nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp cận trình độ đào tạo tiên tiến của khu vực và quốc tế, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh với năng suất – chất lượng – hiệu quả.

Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, 5 năm qua, Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu phát huy tiềm năng, thế mạnh, khắc phục những khó khăn, tồn tại, phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV đề ra.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ V có nhiệm vụ kiểm điểm, phân tích một cách sâu sắc những mặt làm được, chưa làm được, tìm ra nguyên nhân khách quan, chủ quan trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp phù hợp, năng động, phát huy nội lực nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu trong nhiệm kỳ V (2015 – 2020), quyết tâm xây dựng Đảng bộ Khối vững mạnh, góp phần vào công cuộc phát triển chung của Thành phố.

PHẦN THỨ NHẤT **KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT** **ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI** **NHIỆM KỶ IV (2010 - 2015)**

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

1.1. Khối các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN

Công tác đào tạo, quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết Đại hội lần XI của Đảng mà cụ thể là Nghị quyết 29-NQ/TW, ngành giáo dục và đào tạo nói chung và các trường trong khối nói riêng đã nâng cao nhận thức về vai trò quyết định của việc đào tạo nguồn nhân

lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Trong 5 năm qua, các trường không ngừng đổi mới chương trình đào tạo nhằm phát triển năng lực và phẩm chất người học, đổi mới nội dung chương trình theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với ngành nghề, loại hình đào tạo; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, chú trọng phát triển năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết xã hội, từng bước tiếp cận trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới. Phát huy thế mạnh của mình, các trường đa dạng hóa nội dung, tài liệu học tập, đáp ứng yêu cầu của chương trình và người học; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy, học và đánh giá theo hướng hiện đại, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

Trong nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo, khắc phục những hạn chế của mô hình đào tạo hiện nay, nhiều trường đã xây dựng và tổ chức đào tạo chương trình tiên tiến đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và nhu cầu người học, nhiều chương trình đào tạo bằng tiếng Anh đã được hình thành ở bậc đại học, cao học đáp ứng tốt cho phát triển và hội nhập quốc tế. Các chương trình liên kết đào tạo được tổ chức chu đáo, đảm bảo chất lượng theo cam kết giúp cho năng lực đào tạo của các trường mang tính đa dạng và quốc tế hơn.

Bên cạnh đó, các trường cũng chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân. Tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa, truyền thống và đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi, nhân văn của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW. Tăng cường giáo dục thể chất, kiến thức quốc phòng, an ninh và hướng nghiệp. Số sinh viên tốt nghiệp từ năm 2010 – 2015 trên 274.000 (140 sinh viên xếp loại xuất sắc, trên 8.600 sinh viên xếp loại giỏi, trên 70.000 sinh viên đạt loại khá), đào tạo và liên kết đào tạo trên 19.500 cán bộ có trình độ trên đại học (thạc sĩ trên 18.900, gần 700 tiến sĩ).

Thực hiện Chỉ thị 40 – CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về việc xây dựng, nâng cao chất lượng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục với mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, số lượng, cơ cấu; các trường đã tiến hành sắp xếp, rà soát lại đội ngũ cán bộ, giảng viên, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, có chính sách, chế độ khuyến khích việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị. Đến nay, các trường đã đào tạo được đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy cơ hữu có trình độ trên đại học gần 9.000 (trong đó tiến sĩ gần 1.400, thạc sĩ trên 7.500).

- Các trường trong Khối đã tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị (thực hiện tin học hóa công tác quản lý các hoạt động của nhà trường, ứng dụng công nghệ

thông tin và các thiết bị hỗ trợ giảng dạy tiên tiến, hiện đại phục vụ giảng dạy, học tập và quản lý, xây dựng hệ thống website, xây dựng phòng học đa phương tiện phục vụ công tác quản lý chuyên môn, xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho thi kết thúc môn học, học phần; thành lập đơn vị khảo thí và kiểm định chất lượng, từng bước tạo được nền nếp, kỷ cương, công bằng trong thi, kiểm tra, đánh giá, đảm bảo kết quả thi phản ánh đúng chất lượng dạy và học, tạo động lực cho người học.

- Thực hiện Nghị quyết 14/2005/NQ – CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ về “Đổi mới cơ bản toàn diện Giáo dục Đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020”; Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, cấp ủy các trường đã tập trung chỉ đạo đổi mới phương thức tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hướng kết hợp sử dụng kết quả học tập ở phổ thông, kết quả kỳ thi THPT Quốc gia và yêu cầu của ngành đào tạo. Đánh giá kết quả đào tạo đại học theo hướng chú trọng năng lực phân tích, sáng tạo, tự cập nhật, đổi mới kiến thức; đạo đức nghề nghiệp; năng lực nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ; năng lực thực hành, năng lực tổ chức và thích nghi với môi trường làm việc. Các trường thực hiện quyền tự chủ tuyển sinh trong năm học 2015-2016 và những năm sau theo Đề án đã đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong nhiệm kỳ, Thủ tướng Chính phủ đã ký phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của 3 trường đại học thuộc Đảng bộ Khối. Mục tiêu chung của đề án là đảm bảo cho trường chủ động khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động về đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức bộ máy và nhân sự, giảm nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Theo đề án, 3 trường sẽ đào tạo theo chương trình của các trường đại học hiện đại trên thế giới, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội và phát triển quy mô đào tạo hợp lý, phù hợp với các nguồn lực của trường; chú trọng đào tạo chương trình chất lượng cao và theo đặt hàng.

Công tác nghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tế, cấp ủy các trường nhận thức công tác nghiên cứu khoa học thiết thực góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, số lượng và chất lượng công trình nghiên cứu khoa học là sự biểu hiện cụ thể trình độ năng lực và uy tín của đội ngũ giảng viên và nhà trường trong xã hội; thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học, đội ngũ giảng viên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đã có cơ hội tiếp cận với thực tiễn, công nghệ mới, các phòng thí nghiệm và trang thiết bị tiên tiến, đồng thời tiếp cận thêm tri thức từ đồng nghiệp, các nhà khoa học trong nước và trên thế giới khác. Các đề tài nghiên cứu khoa học góp phần xây dựng tiềm lực của các trường trong việc đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy và góp phần phục vụ phát triển kinh tế đất nước ở phạm vi địa phương và cả nước.

- Trong 5 năm qua, kinh phí đầu tư cho nghiên cứu khoa học trên 200 tỷ đồng, với trên 7000 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có nhiều đề tài được đánh giá cao, đạt giải cấp Thành phố, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, nhiều giải thưởng cấp Bộ, cấp Nhà nước. Nhiều trường đại học có phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học xuất sắc được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân Thành phố khen thưởng.

- Công tác hợp tác quốc tế của các trường trong 5 năm qua được tiếp tục duy trì và phát triển, đến nay có trên 60 nước với hơn 100 trường đại học, viện nghiên cứu có quan hệ hợp tác, liên kết đào tạo, trao đổi giảng viên, nghiên cứu khoa học với 27/28 trường trong Khối. Hợp tác quốc tế đã góp phần đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, tiếp thu chương trình đào tạo tiên tiến của các nước để nâng cao chất lượng đào tạo. Trong quá trình hợp tác, các trường đều thực hiện tốt các quy định và thủ tục của Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Đảng đối với đảng viên đi nước ngoài. Thông qua hợp tác quốc tế, nhiều chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài được hình thành ở bậc đại học, cao học và nghiên cứu sinh; các trường từng bước vươn lên khẳng định thương hiệu ở khu vực và thế giới. Các Hội thảo quốc tế được tổ chức ở các trường được đánh giá khá cao; thời gian qua có nhiều bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín.

Công tác quản trị, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền. Sự phối hợp giữa các đơn vị trong thực thi nhiệm vụ, giải quyết công việc có chuyên biến tích cực hơn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành đem lại hiệu quả thiết thực. Chỉ đạo việc công khai, minh bạch trong hoạt động của Nhà trường, tăng cường phân cấp quản lý, tạo quyền chủ động cho các đơn vị, giảm bớt phiền hà trong thủ tục, góp phần thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Các trường thường xuyên tiến hành sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, ban hành nhiều văn bản quản lý hoạt động thu, chi... nhờ vậy đã đưa công tác kế hoạch, tài chính đi vào nền nếp, hiệu quả. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên, học viên, đảm bảo quyền lợi của các đối tượng theo quy định của nhà nước.

Tóm lại, trong những năm qua, nền nếp, kỷ cương trong giảng dạy và học tập không ngừng được củng cố, môi trường sư phạm được xây dựng tốt hơn, số lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý được nâng lên, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc dạy – học, nghiên cứu khoa học ngày càng khang trang, hiện đại, hệ thống kiểm định, đánh giá chất lượng đào tạo được hình thành, tạo ra sự công bằng trong giáo dục, đảm bảo hài hòa lợi ích người dạy, người học và người sử dụng, chất lượng đào tạo đáp ứng được mục tiêu của nhà trường và tiếp cận dần với yêu cầu xã hội, sinh viên ra trường

đã từng bước khẳng định được năng lực và kỹ năng thực hành nghề nghiệp.

Tuy nhiên, những kết quả tích cực trong đào tạo chủ yếu tập trung ở những trường công lập có truyền thống lâu đời; chất lượng đào tạo hệ không chính quy một số trường chưa cao, số lượng và chất lượng đào tạo sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) chưa đáp ứng được nhu cầu. Một số trường ngoài công lập chưa có bước phát triển rõ nét, nhất là trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy, học, nghiên cứu khoa học còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu theo mục tiêu đề ra. Trong nghiên cứu khoa học, tỷ lệ giảng viên tham gia so với số lượng giảng viên hiện có chưa cao, các công trình nghiên cứu khoa học có giá trị khoa học và giá trị thực tiễn còn ít, chưa xứng với tiềm lực khoa học của các trường.

Đội ngũ giảng dạy và cơ sở vật chất chưa tương xứng với quy mô đào tạo của các trường. Cơ chế quản lý hiện nay đối với các trường chưa thật sự phát huy tính tích cực để phát triển, nhất là đối với các trường ngoài công lập.

1.2. Khối sản xuất kinh doanh, hành chính sự nghiệp

- Các doanh nghiệp đã vượt qua những thách thức, khó khăn của sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường, của khủng hoảng kinh tế thế giới, các đơn vị sản xuất, kinh doanh đã hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra đáp ứng kịp thời, sách giáo khoa, sách tham khảo, trang thiết bị...theo

chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo có chất lượng cao, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, nghĩa vụ tài chính, công khai minh bạch tài chính, vượt chỉ tiêu về doanh số, đời sống của người lao động từng bước nâng cao.

- Một số đơn vị báo ngành đã tuyên truyền, phản ánh kịp thời những chủ trương, chính sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là tuyên truyền những cuộc vận động lớn của ngành, những gương điển hình tiên tiến thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong ngành giáo dục. Các đơn vị hành chính sự nghiệp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy đã làm tốt vai trò thực hiện chức năng quản lý nhà nước, tổ chức điều hành mọi hoạt động cơ quan có nền nếp, hiệu quả. Khối các cơ quan đã có nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cải tiến lề lối làm việc nhanh, gọn, hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình quản lý, giải quyết công việc đúng quy trình, nhanh, gọn và hiệu quả.

2. LÃNH ĐẠO CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ VÀ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG

Chú trọng lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và công tác vận động quần chúng nhằm tăng cường và phát huy sức mạnh của các tổ chức đoàn thể. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ và vai trò giám sát của đoàn viên, hội viên, người lao động đối với hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức; tăng cường

tiếp xúc, nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc của đoàn viên, hội viên, người lao động, học sinh, sinh viên...

Các đoàn thể phát huy tốt vai trò tập hợp, phát triển đoàn viên, hội viên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên, người lao động, học sinh, sinh viên...xây dựng lực lượng nòng cốt, tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên, người lao động, sinh viên tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Hiệu quả hoạt động các đoàn thể ngày càng nâng lên, một số đơn vị nhiều năm liền dẫn đầu cụm thi đua của Thành phố.

Tổ chức công đoàn ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng, phát huy tốt vai trò, góp phần hoàn thành các mục tiêu của ngành, khối. Tổ chức có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động thi đua yêu nước: “Dạy tốt – Học tốt – Phục vụ tốt”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo” thi đua thực hiện tốt chủ đề năm học của ngành, đặc biệt trong việc thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh công đoàn các trường đã có nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, trọng tâm là cuộc vận động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” do đó đã phát huy dân chủ trong quản lý, điều hành, tập hợp, đoàn kết được đội ngũ CBCNV. Quan tâm tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống cho CBCNV, từng bước nâng

cao thu nhập cho người lao động, tổ chức vận động công đoàn viên tích cực tham gia các phong trào, hoạt động xã hội.

Công tác Đoàn thanh niên, Hội sinh viên được các cấp ủy Đảng quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhằm xây dựng thể hệ thanh niên sống có lý tưởng, học thức, hoài bão và xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa. Nhiều tổ chức Đoàn trường phát triển nhanh về số lượng đoàn viên và tổ chức đoàn, thành lập Hội sinh viên trong các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN, các cơ sở Đoàn đã tổ chức tốt sinh hoạt chi đoàn trong điều kiện học chế tín chỉ, công tác quản lý đoàn viên đã đi vào nề nếp, đặc biệt nhiều đơn vị tiến hành tin học hóa. Phong trào thanh niên ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, qua đó tập hợp, giáo dục và phát huy sức trẻ, lòng nhiệt huyết của thanh niên xung kích, tình nguyện góp phần giáo dục, rèn luyện nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trước cộng đồng xã hội, nỗ lực phấn đấu học tập, lao động, công tác của đoàn viên thanh niên.

Hội cựu chiến binh là lực lượng nòng cốt, nhiều kinh nghiệm, đóng góp xây dựng đảng, chính quyền; giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, vận động và gương mẫu trong các phong trào tại đơn vị.

3. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Công tác chính trị, tư tưởng có đổi mới về phương thức, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp với thực tiễn của đơn vị. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên nhìn chung ổn định và an tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Hầu hết cán bộ, đảng viên giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, phát huy tinh thần trách nhiệm, có ý thức học tập nâng cao trình độ, năng lực, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác tuyên truyền được tăng cường phối hợp thực hiện bằng nhiều hình thức, nội dung đa dạng, tập trung thông tin, tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, về cắm mốc biên giới đất liền giữa Việt Nam với 3 nước láng giềng (Trung Quốc, Lào, Campuchia), chủ quyền biển đảo và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của Đảng, Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013... đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, ý thức cảnh giác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Quan tâm chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.

Về việc tiếp tục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong 4 năm thực hiện, Đảng ủy Khối đã nỗ lực làm tốt điểm 5, điểm 6 trong Kế hoạch 13-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy là “Tiếp tục xây dựng và thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng ủy Khối tập trung chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên, thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan và tổ chức đoàn thể; triển khai chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; công tác tuyên truyền với kỷ niệm các ngày lễ lớn; giáo dục đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên, học sinh bằng việc tích hợp nội dung giáo dục đạo đức theo tấm gương Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng, tổ chức thực hiện văn hóa học đường gắn với chuẩn mực đạo đức theo Tư tưởng Hồ Chí Minh và các hoạt động do Đảng ủy Khối chủ trì, tổ chức như Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, tổ chức Hội thảo Khoa học, Hội thi văn nghệ...; kiểm tra, giám sát và định kỳ sơ kết biểu dương, khen thưởng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua hơn 4 năm thực hiện, đã góp phần nâng cao tinh

thần trách nhiệm, ý thức phục vụ, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Chú trọng kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, tổ chức cơ sở đảng được sắp xếp, củng cố phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ sở. Tập trung chỉ đạo xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng trong trường học, đơn vị doanh nghiệp, cơ quan, trong nhiệm kỳ tổng số chi bộ trực thuộc tăng từ 265 chi bộ lên 344, trong đó có 56 chi bộ sinh viên. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối đã tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề về công tác xây dựng đảng như nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển kết nạp đảng, nâng cao vai trò tổ chức đảng ở các trường ngoài công lập... Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, nội dung đánh giá được điều chỉnh bổ sung hàng năm theo hướng nâng cao và phù hợp với từng loại hình cơ sở đảng, kết quả đánh giá ngày càng sát với thực chất. Hoạt động của tổ chức cơ sở đảng có nhiều tiến bộ, nề nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư gắn với việc học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh.

Công tác kết nạp đảng viên được quan tâm chỉ đạo, toàn Đảng bộ đã vượt 39,4% chỉ tiêu Nghị quyết (2787/2000), đảm bảo yêu cầu về chất lượng và cơ cấu đảng viên mới; chú trọng phát triển đảng trong các đơn vị có ít đảng viên...

Công tác cán bộ được tập trung thực hiện đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ; quan tâm tạo nguồn cán bộ dài hạn, cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng thực hiện gắn với quy hoạch và yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Về quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo, việc quy hoạch cán bộ được thực hiện công khai, dân chủ đảm bảo các phương châm “mở” và “động”, số lượng nguồn đưa vào quy hoạch, đảm bảo các yêu cầu về độ tuổi và cơ cấu cán bộ nữ trong quy hoạch. Cấp Đảng ủy Khối đã tiến hành quy hoạch cấp ủy 33 đồng chí (trong đó cán bộ nữ: 09 đồng chí), quy hoạch Ban Thường vụ cấp ủy 13 đồng chí (trong đó cán bộ nữ: 05 đồng chí). Đến nay đã có 36/38 cấp ủy Đảng đã tiến hành công tác quy hoạch với 43 chức danh Bí thư cấp ủy, 55 chức danh Phó Bí thư cấp ủy, 65 ủy viên Ban Thường vụ, 306 ủy viên Ban Chấp hành. Công tác bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ thực hiện thường xuyên, đúng quy trình và đạt kết quả tốt. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối phối hợp với Bộ, ngành liên quan đã xem xét bổ nhiệm trên 100 lượt cán bộ, hầu hết cán bộ đều thể hiện năng lực, tạo được uy tín nơi công tác.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, giải quyết đúng quy trình vấn đề lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên, phục vụ công tác cán bộ và kết nạp đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường về số lượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết, hướng dẫn, chương trình hành động của Trung ương, Thành ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Hàng năm, Đảng ủy Khối xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, trong đó chú trọng các nội dung trọng tâm: việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chất lượng sinh hoạt chi bộ; phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm...

Ủy ban Kiểm tra các cấp phát huy tốt vai trò chủ động tham mưu thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao và thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra đối với đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Việc xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo đảng viên bảo đảm đúng nguyên tắc, phương pháp, quy trình và thời gian quy định.

Về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, qua 3 năm thực hiện ngày càng đi vào chiều sâu và là việc làm thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy Khối đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể, sâu sát gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, thể hiện quyết tâm chính trị cao từ việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, cũng như trong quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị cấp trên.

Sau kiểm điểm, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo khắc phục những hạn chế khuyết điểm của cấp mình cũng như tăng cường, giám sát việc khắc phục hạn chế của cơ sở, cụ thể: chấn chỉnh, đưa sinh hoạt chi bộ (họp thường lệ, sinh hoạt chuyên đề) vào nền nếp; tăng cường, chấn chỉnh công tác kiểm tra, giám sát của các cơ sở đảng theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra góp phần ngăn chặn, xử lý những sai phạm; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị ở các đơn vị trực thuộc bằng những phong trào, việc làm cụ thể, thiết thực; ổn định, sắp xếp lại các tổ chức cơ sở đảng; củng cố, kiện toàn cấp ủy một số đảng bộ, chi bộ trực thuộc, nhất là các đơn vị mất đoàn kết nội bộ; xem xét, quyết định kỷ luật nghiêm các sai phạm của đảng viên, tổ chức đảng đã góp phần giữ nghiêm kỷ luật đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, tạo niềm tin vững chắc cho cán bộ, đảng viên; tăng cường đội ngũ cán bộ chuyên trách cơ quan Đảng ủy Khối, đổi mới phong cách lề lối làm việc cơ quan Đảng ủy Khối.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm được các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể và thủ trưởng các đơn vị đã quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được một số kết quả bước đầu. Coi trọng tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chủ động xây dựng và thực hiện chương trình hành động ở từng đơn vị. Thực hiện kê khai tài sản đối với cán bộ theo quy định và chế độ sử dụng kinh phí, tài sản công. Nhiều đơn vị đã xây dựng

quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ khi thi hành công vụ, thí điểm chuyển đổi vị trí công tác của một số công chức. Chỉ đạo thực hiện việc phân bổ dự toán thu chi ngân sách cho các đơn vị và hướng dẫn việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng, mua sắm tài sản bảo đảm công khai, tiết kiệm, đúng quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tập trung chỉ đạo phát hiện, điều tra, xử lý các vi phạm.

Phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất nhận thức và hành động, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đúng quy chế làm việc, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Quán triệt sâu sắc các Nghị quyết và chỉ đạo của cấp trên, đề ra nhiệm vụ, mục tiêu phù hợp với thực tiễn, tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; đối với các vấn đề mới luôn triển khai thí điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung, thường xuyên kiểm tra và tiến hành sơ tổng kết các Nghị quyết đã đề ra. Trong tổ chức thực hiện, phân công, phân cấp rõ ràng, Thường trực Đảng ủy Khối chủ động phối hợp hoạt động với các Bộ, ngành liên quan. Phong cách làm việc của cấp ủy sâu sát, bám sát thực tiễn, trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho cơ sở.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NHIỆM KỲ 2010-2015, NHỮNG THÀNH TỰU VÀ NGUYÊN NHÂN THÀNH TỰU

1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NHIỆM KỲ 2010-2015

STT	NỘI DUNG CÁC CHỈ TIÊU	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
1	- 100% đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập Nghị quyết, Chỉ thị... của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.	100%	
2	- Trên 75% Tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn Trong sạch, vững mạnh hàng năm.		66%
	- Trong đó: 20% trong sạch, vững mạnh tiêu biểu	21%	
	- Không có cơ sở đảng xếp loại yếu, kém.	Đạt	
3	- Trên 80% đảng viên Đủ tư cách Hoàn thành tốt nhiệm vụ.	86%	
	- Trong đó: 15% đạt tiêu chuẩn đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.	16% đảng viên HTXS NV.	
	- Không có đảng viên vi phạm tư cách.		0,5%
4	- 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở (có nguồn quần chúng) kết nạp đảng viên mới.	100%	

5	- Tổng số đảng viên mới được kết nạp của đảng bộ trong nhiệm kỳ IV ít nhất là 2000 (trong đó 30% Cán bộ Giảng dạy, 50% Sinh viên, 20% Cán bộ công nhân viên).	Vượt chỉ tiêu đề ra vượt 39,4% (2787)	
6	- Trên 75% Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đạt danh hiệu xuất sắc.		68%
	- Không có tổ chức Đoàn yếu, kém.		có 3,5% yếu
7	- Phần đầu đến cuối nhiệm kỳ 100% Trường thành lập Hội sinh viên.		2 trường không có HSV
8	- Trên 80% Tổ chức Công đoàn đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.		47%
	- Không có tổ chức công đoàn yếu, kém.	Đạt	
9	Xây dựng đội ngũ đến năm 2015.		
	- Đối với trường ĐH Công lập: + 80% CBGD có trình độ sau Đại học + Trong đó 35% trình độ Tiến sĩ.	80%	32%
	- Đối với các trường ĐH Ngoài công lập: + 65% CBGD có trình độ sau Đại học. + Trong đó có 20% có trình độ Tiến sĩ.	73% 23%	
	- Đối với các trường Cao đẳng: + Có 40% CBGD có trình độ Thạc sĩ. + 15% có trình độ Tiến sĩ.	64,3%	7,4%

Có 12 chỉ tiêu đạt và 8 chỉ tiêu không đạt (theo 9 đề mục chỉ tiêu) của Nghị quyết Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN lần thứ IV đề ra.

2. NHỮNG THÀNH TỰU VÀ NGUYÊN NHÂN THÀNH TỰU

- Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị được Đảng ủy Khối xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chính trị tư tưởng. Việc thực hiện đã làm chuyển biến rõ nét về nhận thức, tình cảm, và hành động của cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị, làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tác phong công tác, mối quan hệ, tinh thần tương thân tương ái, tình đồng chí, đồng nghiệp, tận tụy trong công việc và ý thức tổ chức kỷ luật đã thật sự góp phần thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm hàng năm, các chỉ số hoạt động năm sau đều cao hơn năm trước. Phong trào thi đua của các đơn vị trong Khối ngày càng được chuyển biến mạnh mẽ về chất, duy trì và phát triển được các nhân tố điển hình tiên tiến góp phần duy trì và đạt danh hiệu tập thể Trong sạch Vững mạnh, CĐCS vững mạnh xuất sắc, tập thể LĐXS được các cấp khen thưởng.

- Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc chú trọng công tác kết nạp đảng trong sinh viên và thành lập chi bộ sinh viên, với sự phát triển ngày càng lớn mạnh, hình thức sinh hoạt ngày càng đa dạng và phong phú, phát huy được chất trẻ, tính linh hoạt, chủ động của

người đảng viên sinh viên, các chi bộ sinh viên thực sự là môi trường để đảng viên trẻ, đối tượng Đảng, đoàn viên ưu tú rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Qua đó, gắn công tác lãnh đạo các hoạt động phong trào trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học với việc quản lý sinh viên, giáo dục chính trị tư tưởng. Hàng tháng, các tổ Đảng, chi bộ đều tổ chức sinh hoạt chuyên đề mở rộng đến sinh viên, lồng ghép nhiều nội dung gắn bó thiết thực với việc học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên. Việc tạo ra môi trường mang tính đặc thù này đã tạo điều kiện cho sinh viên gắn gũi với Đảng, nỗ lực học tập, phấn đấu để trở thành đảng viên.

- Đảng ủy Khối đã chủ động tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, định kỳ hằng năm tổ chức các hội nghị chuyên đề, hội thảo nhằm giúp cho Đảng ủy Khối nắm bắt được những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện ở cơ sở để có chỉ đạo kịp thời, đồng thời đây cũng là cơ hội để cơ sở cùng trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết cấp trên.

- Để đạt được những thành tựu nêu trên Đảng ủy Khối đã chủ động chỉ đạo sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên giữa cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, đúng kế hoạch chỉ đạo của cấp trên. Sự gương mẫu đi đầu, chủ động của người đứng đầu các đơn vị đã tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua và việc tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Nhận thức, trình độ của đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức ngày càng được

nâng cao, tạo được tinh thần thi đua lành mạnh, tích cực tại các đơn vị. Tổ chức được phong trào thi đua có nền nếp và chú trọng đánh giá sơ tổng kết phong trào theo định kỳ; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các hoạt động của các tổ chức đảng; tổ chức rút kinh nghiệm những việc chưa làm được.

Nhìn chung, nhiệm kỳ qua Đảng bộ Khôi đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. **Những chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khôi lần thứ IV đề ra cơ bản hoàn thành và có những mặt vượt yêu cầu.** Đó là thành quả của sự nỗ lực, quyết tâm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; sự đoàn kết thống nhất của Đảng bộ Khôi; sự chỉ đạo, hỗ trợ, phối hợp của các cơ quan chức năng của Thành ủy.

III. NHỮNG HẠN CHẾ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. NHỮNG HẠN CHẾ

- Việc đổi mới phương thức công tác chính trị, tư tưởng vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu; còn thiếu những biện pháp cụ thể và có hiệu quả trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất, đạo đức, lối sống trong điều kiện hiện nay. Việc xây dựng tiêu chí rèn luyện, phấn đấu thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa sát với thực tế đơn vị.

- Chất lượng sinh hoạt của một số chi bộ chưa đảm bảo yêu cầu, nội dung sinh hoạt chưa sát với yêu cầu và nhiệm vụ của ngành và đơn vị; một số đảng viên còn ngại va chạm trong phê bình và tự phê bình. Công tác kết nạp đảng viên tuy vượt chỉ tiêu về số lượng song việc tạo nguồn kết nạp đảng tại một số cơ sở còn khó khăn, cơ cấu đảng viên là giảng viên chưa cao.

- Một số cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cơ sở còn lúng túng về phương pháp và quy trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

- Việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể tuy được chú trọng nâng cao về chất lượng nhưng một số phong trào, hoạt động vẫn còn thiếu sức thu hút. Một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến việc lãnh đạo công tác đoàn thể. Công tác xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị ở một số đơn vị chưa được chú trọng.

- Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị còn gặp nhiều vướng mắc do 37 cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối chịu sự quản lý của 7 bộ, ngành Trung ương, với điều kiện đó, nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị không giống nhau, việc chỉ đạo chung của Đảng ủy Khối có khó khăn do yêu cầu phải nắm bắt tình hình nhiệm vụ chính trị của tất cả các bộ, ngành trong khi với vị trí, vai trò của Đảng ủy Khối hiện nay chưa thể chủ động quan hệ làm việc, phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng các bộ, ngành.

- Trong công tác cán bộ, hiện nay chỉ có Bộ Giáo dục – Đào tạo là có Quy chế phối hợp với Đảng ủy Khối, số ban ngành còn lại chỉ thực hiện theo quy chế chung, do vậy cá biệt có trường hợp bổ nhiệm, giới thiệu mà không lấy ý kiến của Đảng ủy Khối.

- Đảng ủy Khối lãnh đạo các đoàn thể thông qua cấp ủy cơ sở đảng trực thuộc do các tổ chức đoàn thể chịu sự lãnh đạo từ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Liên đoàn lao động Thành phố, một số trực thuộc Quận đoàn do đơn vị đóng trên địa bàn.

- Công tác lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, thực hiện Nghị định 115/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục, theo đó Ủy ban nhân dân Thành phố có thẩm quyền công nhận, không công nhận Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Hiệu trưởng đối với các trường đại học tư thục đóng trên địa bàn. Trong thời gian qua (do chưa có quy chế phối hợp) việc phối hợp giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh ở các trường ngoài công lập hiệu quả chưa cao. Cùng với đặc điểm là Đảng ủy cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp, việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phải thông qua cấp ủy cơ sở đảng; việc bổ nhiệm, điều động, xử lý cán bộ hoàn toàn không chủ động, nhất là đối với các đơn vị xảy ra tình trạng bất ổn trong nội bộ đảng.

2. BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

- Ban Chấp hành Đảng bộ Khối có sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, luôn coi trọng, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung, dân chủ phát huy cao nhất trí tuệ, năng lực từng đồng chí ủy viên, phân công, phân nhiệm cụ thể phù hợp với vị trí công tác của từng đồng chí, tập trung xử lý dứt điểm những đơn vị mất đoàn kết nội bộ, những đơn thư tố cáo, khiếu nại... đi đôi với việc củng cố tổ chức cơ sở đảng, phối hợp tốt với Ban cán sự Đảng các Bộ, Ngành trong việc bố trí sắp xếp cán bộ lãnh đạo, quản lý.

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phát huy tính năng động, nhạy bén, sáng tạo, chủ động, kiên quyết trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của chính quyền. Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung chỉ đạo, phân công trách nhiệm rõ ràng; đi đôi với thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm; kịp thời phát hiện chỉ đạo giải quyết những yếu kém, tháo gỡ khó khăn và những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn; chủ động tìm ra nguyên nhân các chỉ tiêu nhiệm kỳ không đạt để có giải pháp khắc phục.

- Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng để tạo nền tảng vững chắc trong việc chỉ đạo giải quyết các nhiệm vụ đặt ra; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; coi trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, không ngừng củng cố cơ sở đảng yếu kém; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đặc biệt là phát huy sức mạnh tập thể, đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

- Đẩy mạnh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý những sai phạm, uốn nắn những lệch lạc để củng cố tổ chức cơ sở đảng, nhất là đối với các trường ngoài công lập.

- Cấp ủy Đảng chủ động xây dựng các nghị quyết, chủ trương, định hướng lãnh đạo sát với tình hình thực tế các đơn vị ở từng thời điểm, các cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả cao, chủ động xây dựng quy chế phối hợp với Ban Giám hiệu, Hội đồng Quản trị, Hội đồng trường để cùng giải quyết tình hình đơn vị.

PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG - MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ 5 NĂM
(2015 - 2020)

I. DỰ BÁO BỐI CẢNH TÌNH HÌNH TRONG 5 NĂM TỚI

1. THUẬN LỢI

Dự báo trong giai đoạn 2015-2020, kinh tế tri thức phát triển mạnh, xu thế hội nhập và mở cửa tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, các ngành, sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường sẽ được quan tâm. Kinh tế thế giới bước vào giai đoạn phục hồi sau khủng hoảng tài chính và suy thoái, là yếu tố thuận lợi để kinh tế nước ta tiếp tục có điều kiện thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Các cơ chế, chính sách của Nhà nước ngày càng được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi mới cho phát triển.

Đại hội XII của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng, định hướng cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân trong 5 năm tới với mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Những thành tựu đạt được của thành phố trong giai đoạn 2010 - 2015 là tiền đề quan trọng để tiếp tục phát huy trong giai đoạn 2015- 2020. Kết cấu hạ tầng trên nhiều lĩnh vực đang dần được hoàn thiện, một số công trình hạ tầng quan

trọng của quốc gia đang được triển khai, mở ra cơ hội phát triển và thu hút đầu tư vào thành phố.

Quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng về giáo dục đang diễn ra ở quy mô khu vực, toàn cầu tạo cơ hội thuận lợi để tiếp cận với các xu thế mới, tri thức mới, những mô hình giáo dục hiện đại, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, tạo thời cơ để phát triển giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng.

Những chủ trương, chính sách như Luật Giáo dục đại học, Quyết định 711/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg về ban hành điều lệ trường Đại học của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết 77/NQ-CP về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 – 2017 của Chính phủ, Thông tư 45/2014/TT-BGDĐT quy định về việc chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục... hứa hẹn mang đến những thuận lợi trong việc phát triển xây dựng và phát triển nền giáo dục đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

2. KHÓ KHĂN VÀ THÁCH THỨC

Kinh tế thế giới biến đổi nhanh, phức tạp và khó lường. Nguy cơ xảy ra bất ổn chính trị, xung đột quân sự ở một số khu vực và những vấn đề hậu khủng hoảng và sự biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng bất lợi đến tình hình phát triển kinh tế - xã

hội của đất nước và thành phố. Trong khi đó, các Hiệp định thương mại đã và sẽ được ký kết, thị trường ngày càng mở rộng, đồng thời sẽ tạo ra áp lực cạnh tranh gay gắt đối với các doanh nghiệp và các trường đại học, cao đẳng của thành phố.

Tình hình chung của thành phố vẫn còn gặp nhiều khó khăn; hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội thiếu và chưa đồng bộ, một số vấn đề xã hội chưa được giải quyết triệt để đang là những trở ngại lớn đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Năm 2015, Cộng đồng kinh tế ASEAN được thành lập, việc này một mặt tạo cơ hội cho dịch chuyển lao động có chất lượng, song mặt khác lại đặt ra những thách thức lớn cho lao động thiếu kỹ năng, điều này đồng nghĩa với việc tạo ra sức cạnh tranh về đào tạo giữa các trường trong khu vực nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao.

II. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

“Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và các đoàn thể vững mạnh. Triển khai đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế vùng, chủ động hội nhập quốc tế. Hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và nhiệm vụ chính trị khác với chất lượng, hiệu quả cao”.

III. CHỦ ĐỀ ĐẠI HỘI

“Trí tuệ - Năng động - Hội nhập”

IV. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU

- **100%** đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng cấp trên và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- **100%** đảng viên đăng ký rèn luyện, phấn đấu và thực hiện nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm.

- **50%** tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh hàng năm (trong đó 20% trong sạch vững mạnh tiêu biểu), không có cơ sở đảng xếp loại yếu, kém.

- **100%** cấp ủy cơ sở đảng trực thuộc được tập huấn công tác Đảng hàng năm.

- **85%** đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm (trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

- **100%** đảng bộ, chi bộ cơ sở (có nguồn) kết nạp đảng viên mới hàng năm.

- Số đảng viên mới được kết nạp: **2.200** (trong đó 30% là cán bộ giảng dạy, 60% là sinh viên, 10% công nhân viên).

- **90%** tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đạt danh hiệu

tiên tiến trở lên, không có tổ chức Đoàn yếu, kém.

- **85%** tổ chức Công đoàn đạt danh hiệu vững mạnh trở lên, không có tổ chức Công đoàn yếu, kém.

- **Xây dựng đội ngũ giảng viên đến năm 2020:**

+ **Đối với trường đại học công lập : 90%** giảng viên có trình độ sau đại học, trong đó trên **35%** là tiến sĩ.

+ **Đối với trường đại học ngoài công lập : 75%** giảng viên có trình độ sau đại học, trong đó trên **25%** là tiến sĩ.

+ **Đối với các trường Cao đẳng : 80%** giảng viên có trình độ sau đại học, trong đó **15%** là tiến sĩ.

V. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NHIỆM KỲ 2015 – 2020

1. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

1.1. Khôi các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN

Công tác đào tạo, với mục tiêu “Tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của người học. Hoàn thiện mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia; trong đó, có một số trường và ngành đào tạo ngang tầm khu vực và quốc tế. Đa dạng hóa các cơ sở đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển công nghệ và các lĩnh vực, ngành nghề; yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế”, chương trình đào tạo phải thiết kế theo định

hướng nghiên cứu hoặc theo định hướng ứng dụng đối với một trình độ đào tạo của một ngành hoặc chuyên ngành đào tạo, bao gồm: trình độ đào tạo; điều kiện tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp; mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra; nội dung và phương pháp đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập; các điều kiện thực hiện chương trình đào tạo.

Các đơn vị trường đại học tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo, đảm bảo chương trình đào tạo theo hình thức giáo dục chính quy phải đáp ứng các quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực của người học sau tốt nghiệp, đảm bảo đúng quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành; đảm bảo tính thống nhất kiến thức giữa các môn học trong toàn bộ chương trình đào tạo; được tổ chức đánh giá định kỳ, điều chỉnh, cập nhật cho phù hợp với thực tiễn, sự phát triển của chuyên ngành và đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động cạnh tranh; chương trình chất lượng cao được xây dựng theo các tiêu chí quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Định kỳ có sơ kết việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng về tự chủ và tự chịu trách nhiệm, khuyến khích các trường có đủ điều kiện lập đề án để được phê duyệt về quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo Nghị quyết 77/NQ-CP về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 – 2017 của Chính phủ.

Tổ chức, quản lý đào tạo, đánh giá quá trình đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục đại học; tổ chức đào tạo các

ngành, chuyên ngành tại nơi đủ điều kiện và đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép; thực hiện đánh giá quá trình đào tạo và kết quả học tập của người học theo quy định tại các quy chế đào tạo.

Đảm bảo chất lượng đào tạo và kiểm định chất lượng đào tạo, các trường đại học có trách nhiệm tham gia các hoạt động kiểm định chất lượng trong nước, khu vực và thế giới.

Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy và cán bộ quản lý giáo dục có tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học theo Quyết định 711/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020. Tập trung lãnh đạo tốt việc triển khai thực hiện Thông tư 47/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định chế độ làm việc đối với giảng viên. Đảng ủy các trường quan tâm lãnh đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý về chuyên môn và ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu cạnh tranh và hội nhập.

Xây dựng cơ sở vật chất: trường lớp, phòng thí nghiệm, thư viện... đáp ứng yêu cầu đào tạo, từng bước đảm bảo yêu cầu nghiên cứu khoa học, công tác quản lý.

Công tác nghiên cứu khoa học, các trường thực hiện nội dung hoạt động khoa học và công nghệ phù hợp với điều kiện của nhà trường, đáp ứng mục tiêu hoạt động khoa học và công nghệ

theo Luật Giáo dục đại học. Thực hiện tốt việc đề xuất, tuyển chọn, tư vấn, phân bổ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; hỗ trợ xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, thương mại và chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ theo quy định hiện hành. Xây dựng và triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, các phòng thí nghiệm trọng điểm, liên ngành và chuyên ngành; các trường có nhiều giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng đề tài, sản phẩm nghiên cứu khoa học.

Xây dựng các nhóm nghiên cứu đa ngành, liên ngành; xây dựng các nhóm nghiên cứu - giảng dạy kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học với hoạt động đào tạo; đảm bảo các điều kiện cần thiết để giảng viên thực hiện nghiên cứu khoa học; tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp, các chương trình, dự án nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ được nhà nước đặt hàng. Thúc đẩy các trường có chính sách khuyến khích giảng viên công bố bài trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Hợp tác quốc tế, các trường thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn về hoạt động hợp tác quốc tế, chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài phải đảm bảo những điều kiện về đội ngũ giảng viên; cơ sở vật chất, thiết bị; chương trình, nội dung giảng dạy; tư cách pháp lý; giấy chứng nhận kiểm định chất lượng; giấy phép đào tạo trong lĩnh vực liên kết.

Xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của nhà trường phù hợp với mục tiêu hoạt động hợp tác quốc tế theo Luật Giáo dục đại học và chủ trương, chính sách của Nhà nước về hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo. Tổ chức quản lý và triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác quốc tế theo thẩm quyền.

Thực hiện đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài theo quy định của pháp luật; Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin về hoạt động hợp tác quốc tế. Xây dựng và ban hành quy chế quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của trường đại học phù hợp với quy định tại Điều lệ trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật liên quan khác.

Tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế thiết thực, hiệu quả; thực hiện kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế của nhà trường. Phối hợp với các cơ quan hữu quan đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong các hoạt động hợp tác quốc tế.

1.2. Khối sản xuất kinh doanh, hành chính sự nghiệp

Tập trung lãnh đạo các đơn vị sản xuất kinh doanh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Đối với các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ sản xuất kinh doanh phải coi trọng việc lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu

sản xuất – kinh doanh trong đó đảm bảo kinh doanh đúng pháp luật, phát triển bền vững, từng bước nâng cao đời sống của người lao động, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, thực hiện công khai – dân chủ – minh bạch tài chính.

- Đối với các doanh nghiệp nhà nước, coi trọng việc xây dựng kế hoạch quản lý, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt việc tuyên truyền, giới thiệu những chủ trương, chính sách về giáo dục, phản ánh kịp thời hoạt động giáo dục, nêu gương những điển hình tiên tiến trong ngành giáo dục đồng thời nâng cao tính chiến đấu của báo chí góp phần đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục.

- Tiếp tục củng cố và hoàn thiện tổ chức bộ máy ở các cơ quan hành chính theo hướng tinh gọn – hiệu quả, áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý và giải quyết các công việc hành chính, xây dựng cơ quan công sở sạch, đẹp, văn minh.

2. PHÁT HUY DÂN CHỦ, SỨC MẠNH CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ VÀ LÀM TỐT CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Làm tốt công tác vận động quần chúng, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với trọng tâm là việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể, chất lượng đoàn viên, hội viên và xây dựng lực lượng chính trị; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phù hợp với nhu cầu, nâng cao tính chủ động sáng tạo của đoàn thể. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa chính quyền với các đoàn thể, phát huy vai trò giám sát của các đoàn thể; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo điều kiện để người lao động phát huy quyền làm chủ theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tham gia đóng góp xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, khơi dậy và động viên tiềm lực của người lao động trong thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

- Đẩy mạnh hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, người lao động, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; chăm lo giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, trình độ học vấn, tay nghề; thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về lao động, bảo hộ lao động. Tiếp tục nâng cao đời sống, vật chất tinh thần của nữ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt chính sách bình đẳng giới, chính sách cán bộ nữ; phát huy vai trò phụ nữ trong các mặt công tác.

- Quan tâm, chăm lo xây dựng thế hệ trẻ có trình độ tri thức, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, vì cộng đồng. Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, xây dựng đoàn thanh niên vững mạnh; chăm lo giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thanh niên.

Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn, Hội trong tập hợp, giáo dục thanh niên.

- Quan tâm chăm lo nâng cao đời sống, phát huy vai trò nòng cốt của cựu chiến binh trong việc giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ; tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, làm nòng cốt trong các hoạt động ở trường học và cơ quan.

- Xây dựng đội ngũ trí thức tăng về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của của Thành phố.

3. NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

3.1. Đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

- Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ, nói và làm theo nghị quyết của Đảng, củng cố niềm tin về chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng của dân tộc, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên.

- Triển khai quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, phù hợp với từng loại đối tượng, coi trọng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và kiểm tra thực hiện, chú trọng công tác tổng kết thực tiễn.

- Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình”, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Phối hợp tổ chức thăm dò dư luận xã hội để kịp thời nắm bắt tình hình. Chú trọng triển khai thực hiện Đề án 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch 19-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về “phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng bộ Thành phố và phản bác các quan điểm sai trái” một cách thiết thực và hiệu quả.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành nền nếp sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng và đảng viên; tạo chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong toàn Đảng bộ theo phương châm “tích cực học tập, nỗ lực làm theo”; phấn đấu ngày càng có nhiều gương điển hình tiên tiến và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong toàn Khối. Đẩy mạnh việc tổ chức các phong trào thi đua giữa các đơn vị trong Khối.

3.2. Công tác tổ chức và cán bộ

- Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình cơ sở đảng, nhất là ở các đơn vị sự nghiệp. Cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, sự đoàn kết thống nhất trong các cấp ủy và trong toàn Đảng bộ. Xây dựng, nâng cao chất lượng, tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên. Thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ, tăng cường quản lý đảng viên ở cả nơi công tác và nơi cư trú. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên; kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên thoái hoá, biến chất, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đảm bảo đúng thực chất.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao. Xây dựng quy chế cụ thể về trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức đảng, người đứng đầu trong công tác đánh giá, bổ nhiệm, bố trí cán bộ trên cơ sở hiệu quả công tác và tín nhiệm, thực hiện công khai trong công tác cán bộ. Chú trọng quy hoạch cán bộ trẻ, tạo nguồn cán bộ dài hạn; tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch theo định kỳ hàng năm. Quan tâm và có kế hoạch cụ thể để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với chức danh và quy hoạch.

- Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; giải quyết đúng quy định các đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến vấn đề chính trị của cán bộ, đảng viên, phục vụ kịp thời các yêu cầu công tác cán bộ và công tác phát triển đảng viên.

3.3. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp uỷ trong lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, tập trung kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện dân chủ trong Đảng, đoàn kết nội bộ, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm và phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Tăng cường vai trò chủ động của Ủy ban Kiểm tra trong công tác tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của từng thành viên cấp uỷ, ý thức trách nhiệm tự kiểm tra của đảng viên, phát huy vai trò giám sát của quần chúng đối với tổ chức đảng và đảng viên. Giải quyết kịp thời, đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại và xử lý nghiêm minh các vụ việc vi phạm kỷ luật Đảng.

3.4. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền đi đôi với đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nêu cao tinh thần gương mẫu của từng tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường vai trò của chi bộ trong quản lý, giám sát đảng viên. Xây dựng, thể chế hoá quy định trách nhiệm, quyền hạn của cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể và người lao động trong giám sát, phát hiện, kiến nghị xử lý hành vi tham nhũng, lãng phí.

3.5. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ đảng

- Xây dựng đồng bộ và thực hiện nghiêm các quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khoá và hằng năm của cấp uỷ. Đổi mới việc ra nghị quyết, đảm bảo sát thực, hiệu quả, phát huy được vai trò phản biện, trí tuệ của tập thể cấp uỷ, các cơ quan tham mưu và các tổ chức đoàn thể. Cải tiến phương pháp và lề lối làm việc, phát huy rộng rãi dân chủ trong Đảng, đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể. Tăng cường công tác kiểm tra và ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện lệch lạc, sai phạm.

- Lãnh đạo, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị theo hướng tăng cường

vai trò lãnh đạo của đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Xây dựng hệ thống chính trị gắn bó, có trách nhiệm và phục vụ tốt nhất những nhu cầu của xã hội.

- Chủ động phối hợp tốt với các Ban cán sự Đảng của các bộ, ngành liên quan; tăng cường trao đổi công tác, học hỏi kinh nghiệm đối với các Đảng bộ khác có đặc điểm tương đồng. Chú trọng tổ chức các hội thảo chuyên đề nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương mới, phù hợp với đặc thù của Khối.

- Phối hợp tốt với Liên đoàn Lao động, Thành đoàn, Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đạt hiệu quả cao.

- Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến người lao động, sinh viên, học sinh, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn. Chú trọng kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm việc thực hiện nghị quyết, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

- Củng cố và nâng cao vai trò tham mưu của các Ban Đảng ủy Khối; xây dựng trang Web của Đảng bộ Khối để phản ánh hoạt động của Đảng bộ Khối và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

* *
*

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ V (2015 – 2020) là Đại hội của sự trí tuệ, năng động và hội nhập. Với tiềm năng, thể mạnh sẵn có, Đảng bộ Khối phấn đấu khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

**BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP**

PHÁT BIỂU
CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ QUYẾT TÂM PHÓ BÍ
THƯ THÀNH ỦY, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ V

Kính thưa Đoàn Chủ tịch đại hội,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối qua các thời kỳ,

Kính thưa đại hội, thưa các đồng chí,

Hôm nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp lần thứ V nhiệm kỳ 2015 - 2020 khai mạc. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi xin trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối các thời kỳ, các đồng chí đại biểu lời chúc mạnh khoẻ, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa đại hội,

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đánh giá khá toàn diện kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV đề ra. Các trường trong Khối có nhiều giải pháp khả thi để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế. Chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ngày càng đáp ứng yêu cầu. Góp phần đào tạo cho xã hội nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, nhân cách, đạo đức

nghề nghiệp, kỹ năng thực hành ngày càng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Các trường đại học thuộc Đảng bộ Khối chủ động khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động về đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức bộ máy và nhân sự, phát triển cơ sở vật chất ngày càng hiện đại, từng bước đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học.

Đảng ủy lãnh đạo cấp ủy tại các doanh nghiệp đưa các doanh nghiệp vượt qua những thách thức, khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu của xã hội.

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, phương thức lãnh đạo có đổi mới, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Đảng bộ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; công tác chính trị tư tưởng đạt nhiều kết quả tốt. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng phù hợp với từng đối tượng, mang lại kết quả thiết thực. Nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ và rèn luyện, giữ gìn đạo đức, lối sống lành mạnh trong đảng viên, cán bộ, viên chức và lan tỏa trong người lao động, học sinh, sinh viên với nhiều gương điển

hình tập thể, cá nhân được tuyên dương thuyết phục; quan tâm kiện toàn đội ngũ chuyên trách công tác đảng và đoàn thể, có tầm nhìn, công khai, dân chủ trong công tác quy hoạch cán bộ; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo, tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động, chú trọng công tác tập hợp đoàn viên, hội viên, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2010 - 2015, góp phần quan trọng vào sự phát triển của thành phố và đất nước. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Khối đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Kính thưa đại hội,

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã nghiêm túc tự phê bình những mặt còn hạn chế, khuyết điểm. Trong đó đáng lưu ý là việc đổi mới phương thức lãnh đạo ở một đảng bộ không có chính quyền cùng cấp, nhiều đầu mối với đa dạng mô hình còn khó khăn; công tác chính trị, tư tưởng vẫn còn có mặt hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu của một đảng bộ lớn, có số cán bộ, đảng viên đông, trình độ cao, lực lượng sinh viên tăng nhanh qua từng năm, với nhiều trình độ, ngành nghề đào tạo. Một số cấp ủy, ủy ban Kiểm tra cơ sở còn lúng túng về phương pháp và quy trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Một số cấp ủy chưa quan tâm thường xuyên lãnh đạo, tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động, ở

một số đơn vị hoạt động của các đoàn thể chưa mạnh, còn hình thức, thiếu thực chất nên chưa hấp dẫn đối với sinh viên.

Chất lượng sinh hoạt, nội dung sinh hoạt ở một số chi bộ chưa sát với yêu cầu và nhiệm vụ của ngành và đơn vị; ý thức tự phê bình và phê bình trong một số cán bộ, đảng viên chưa cao, thiếu tự giác. Công tác kết nạp đảng viên, cơ cấu đảng viên là giảng viên chưa cao.

Chất lượng, hiệu quả đào tạo một số trường, một số ngành chưa đáp ứng yêu cầu của sự phát triển và hội nhập. Công tác nghiên cứu khoa học- Hợp tác quốc tế chưa ngang tầm với tiềm năng đội ngũ trí thức và yêu cầu của xã hội.

Kính thưa đại hội,

Trong 5 năm tới, 2015 - 2020, thành phố cùng cả nước bước vào giai đoạn thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X với nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng không ít khó khăn, thách thức. Trên cơ sở nắm chắc tình hình, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ của Bộ, ngành chủ quản, đặc biệt là Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp thu góp ý của Đại hội cơ sở, các Bộ, ngành, ý kiến của Tổ công tác chỉ đạo đại hội của thành ủy, báo cáo chính trị nêu khá rõ mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ tới của đảng bộ. Tôi không nhắc lại, chỉ xin gợi ý một số vấn đề để các đồng chí cùng suy nghĩ, thảo luận.

Thứ nhất, trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở tại các trường, các đơn vị cần quán triệt sâu sắc nhiệm vụ “Đổi mới mạnh mẽ nội dung giáo dục đại học và sau đại học theo hướng hiện đại, phù hợp với từng ngành, nhóm ngành đào tạo và việc phân tầng của hệ thống giáo dục đại học. Chú trọng phát triển năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết xã hội, từng bước tiếp cận trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới”;

Gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học; giữa nghiên cứu khoa học với giải quyết những vấn đề thực tiễn của thành phố, của đất nước; giữa các cơ sở đào tạo với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và thị trường lao động; trong Hợp tác quốc tế cần chủ động, tích cực và có trách nhiệm, bản lĩnh, tự tôn dân tộc trong hội nhập, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa và thành tựu khoa học, công nghệ của nhân loại, tăng cường giao lưu văn hóa và học thuật quốc tế;

Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Có khả năng truyền thụ kiến thức, kinh nghiệm sống, giáo dục nhân cách cho học sinh, sinh viên. Nhà trường có điều kiện, môi trường làm việc chuyên nghiệp, thuận lợi với những ưu đãi hợp lý đủ sức thu hút người tài giỏi trong, ngoài nước.

Coi trọng công tác quản trị tại các trường với tinh thần chủ động, tự chủ, sáng tạo, đạt hiệu quả cao; Chú trọng đầu tư, phát triển hệ thống cơ sở vật chất hiện đại để nâng cao chất

lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học. Phần đầu có nhiều trường, nhiều ngành đào tạo ngang tầm khu vực và quốc tế. Góp phần đáp ứng nguồn nhân lực cho yêu cầu phát triển và hội nhập của thành phố, của đất nước, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đào tạo, giáo dục cho xã hội những trí thức giàu lòng yêu nước, có tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo.

Thứ hai, căn cứ vào đặc điểm vị trí, vai trò quan trọng của Đảng bộ, trong nhiệm kỳ tới đảng bộ cần tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đủ sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội V của Đảng bộ đề ra. Có biện pháp cụ thể, thiết thực để xây dựng Đảng bộ thật vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; coi trọng việc đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy sát với tình hình, nhiệm vụ của đảng bộ. Đổi mới phương pháp công tác chính trị tư tưởng, đề cao cảnh giác, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy những cán bộ, nhà khoa học có uy tín trong xây dựng đảng bộ, xây dựng thành phố, xây dựng

đất nước. Chăm lo thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ, chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ tuổi, cán bộ chuyên trách công tác đảng, quan tâm đúng mức công tác phát triển đảng viên, nhất là lực lượng giảng viên, cán bộ quản lý, sinh viên; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa sai phạm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Thứ ba, lãnh đạo tốt công tác dân vận, Đảng ủy và các cấp ủy cơ sở tập trung củng cố, lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể. Tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động ngày càng đa dạng, phong phú, thu hút đoàn viên, hội viên. Phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động viên chức, học sinh, sinh viên thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể.

Kính thưa đại hội,

Một nội dung quan trọng khác của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khối nhiệm kỳ V và đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X. Đề án nhân sự được cấp ủy khóa IV chuẩn bị đúng quy định, dân chủ, chặt chẽ. Đại hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ, đại biểu được bầu chọn từ đại hội cơ sở, là những đảng viên ưu tú của Đảng bộ. Tôi đề nghị các đồng chí phát huy trách nhiệm, trí tuệ, dân chủ thảo luận để lựa chọn những đồng chí ưu tú, có uy tín cao

bầu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ V và đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ thành phố bảo đảm tiêu chuẩn với cơ cấu hợp lý, quan tâm cán bộ nữ, cán bộ trẻ tuổi đủ sức lãnh đạo đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội và góp phần vào thành công của đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X.

Kính thưa đại hội,

Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khôi lần thứ V đi vào thực tiễn, tôi đề nghị ngay sau Đại hội, cấp ủy mới cần khẩn trương tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết của đại hội; quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện; trong đó, xác định những trọng tâm, trọng điểm, những việc cần làm ngay để tập trung lãnh đạo; đồng thời phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng ngành, từng cá nhân; coi trọng công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo. Kịp thời khen thưởng, động viên nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt để phát huy nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới. Trước mắt là tập trung thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2015, xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016, tạo đà thuận lợi để thực hiện tốt Kế hoạch 5 năm 2015 – 2020.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành đối với hoạt động của các trường Đại học,

Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố. Sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ trong hoạt động của Đảng ủy khối, đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo và sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đồng chí trong thời gian tới.

Một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi xin gửi đến các đồng chí, các vị đại biểu và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt; chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
LẦN THỨ V (NHIỆM KỲ 2015-2020)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN với 248 đại biểu tham dự. Sau hai ngày làm việc (17 và 19 tháng 8 năm 2015) tại Hội trường Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

QUYẾT NGHỊ

I. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm (2010- 2015) và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm (2015 - 2020) nêu trong báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN:

1. Đánh giá tình hình 5 năm (2010 – 2015)

Đại hội khẳng định:

Trong 5 năm qua, vượt qua những khó khăn, thách thức, Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV và đạt được những thành tựu quan trọng:

- Công tác đào tạo, các trường trong Khối không ngừng đổi mới chương trình nhằm phát triển năng lực và phẩm chất người học, đổi mới nội dung chương trình theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với ngành nghề, loại hình đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học; Các chương trình liên kết đào tạo được tổ chức đảm bảo chất lượng theo cam kết giúp cho năng lực đào tạo của các trường mang tính đa dạng và quốc tế hơn. Chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, số lượng, cơ cấu. Thực hiện thí điểm Đề án đổi mới cơ chế hoạt động, các trường đại học thuộc Đảng bộ Khối chủ động khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động về đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức bộ máy và nhân sự, giảm nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước.

- Công tác nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế, các đề tài nghiên cứu khoa học góp phần xây dựng tiềm lực của các trường trong việc đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy và góp phần phục vụ phát triển kinh tế đất nước ở phạm vi địa phương và cả nước; thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học, đội ngũ giảng viên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh có cơ hội tiếp cận với thực tiễn, công nghệ mới, đồng thời tiếp cận thêm tri thức từ đồng nghiệp, các nhà khoa học trong nước và trên thế giới khác. Công tác hợp tác quốc tế của các trường trong 5 năm qua được tiếp tục duy trì và phát triển, đến nay có trên 60 nước với hơn 100 trường đại học, viện

ngiên cứu có quan hệ hợp tác, liên kết đào tạo, trao đổi giảng viên, nghiên cứu khoa học với các trường trong Khối. Qua hợp tác quốc tế các trường từng bước vươn lên khẳng định thương hiệu ở khu vực và thế giới.

- Các doanh nghiệp đã vượt qua những thách thức, khó khăn của sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường, của khủng hoảng kinh tế thế giới, các đơn vị sản xuất, kinh doanh đã hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra đáp ứng kịp thời nhu cầu sách giáo khoa, sách tham khảo, trang thiết bị...có chất lượng cao.

- Công tác xây dựng Đảng được tăng cường theo yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; công tác phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu đề ra; việc “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh” được đẩy mạnh đã đạt nhiều kết quả thiết thực trong nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ và rèn luyện, giữ gìn đạo đức, lối sống lành mạnh trong đảng viên, cán bộ, viên chức và lan toả trong người lao động, học sinh, sinh viên với nhiều gương điển hình tập thể, cá nhân được tuyên dương. Đảng ủy Khối cũng đã tổ chức chỉ đạo đại hội cơ sở Đảng đảm bảo nguyên tắc, nội dung; đã tích cực tham gia thảo luận đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào dự thảo các văn kiện của Trung ương, Thành phố và Đảng bộ Khối, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

- Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền ngày càng được nâng lên, công tác cải cách hành chính phát huy hiệu quả. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm đạt kết quả bước đầu. Quan hệ hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng và có hiệu quả, nhất là đối với các trường trong khu vực.

- Hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội có bước đổi mới, chất lượng được nâng lên. Các đoàn thể phát huy tốt vai trò, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối đề ra trong nhiệm kỳ qua.

Những hạn chế và nguyên nhân

- Việc đổi mới phương thức công tác chính trị, tư tưởng vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu; còn thiếu những biện pháp cụ thể và có hiệu quả trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất, đạo đức, lối sống trong điều kiện hiện nay. Việc xây dựng tiêu chí rèn luyện, phấn đấu thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa sát với thực tế đơn vị.

- Chất lượng sinh hoạt của một số chi bộ chưa đảm bảo yêu cầu, nội dung sinh hoạt chưa sát với yêu cầu và nhiệm vụ của ngành và đơn vị; một số đảng viên còn ngại va chạm trong phê bình và tự phê bình. Công tác kết nạp đảng viên tuy vượt chỉ tiêu về số lượng song việc tạo nguồn kết nạp đảng tại một số

cơ sở còn khó khăn, cơ cấu đảng viên là giảng viên chưa cao.

- Một số cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cơ sở còn lúng túng về phương pháp và quy trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể tuy được chú trọng nâng cao về chất lượng nhưng một số phong trào, hoạt động vẫn còn thiếu sức thu hút. Một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến việc lãnh đạo công tác đoàn thể. Công tác xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị ở một số đơn vị chưa được chú trọng.

- Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị còn gặp nhiều vướng mắc do các cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối chịu sự quản lý của nhiều bộ, ngành Trung ương, với điều kiện đó, nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị không giống nhau, việc chỉ đạo chung của Đảng ủy Khối có khó khăn do yêu cầu phải nắm bắt tình hình nhiệm vụ chính trị của tất cả các bộ, ngành trong khi với vị trí, vai trò của Đảng ủy Khối hiện nay chưa thể chủ động quan hệ làm việc, phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng các bộ, ngành.

- Trong công tác cán bộ, hiện nay chỉ có Bộ Giáo dục – Đào tạo là có Quy chế phối hợp với Đảng ủy Khối, số ban ngành còn lại chỉ thực hiện theo quy chế chung, do vậy cá biệt có trường hợp bổ nhiệm, giới thiệu mà không lấy ý kiến của Đảng ủy Khối.

- Đảng ủy Khối lãnh đạo các đoàn thể thông qua cấp ủy cơ sở đảng trực thuộc do các tổ chức đoàn thể chịu sự lãnh đạo

từ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Liên đoàn lao động Thành phố, một số trực thuộc Quận đoàn do đơn vị đóng trên địa bàn.

- Công tác lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, thực hiện Nghị định 115/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục, theo đó Ủy ban nhân dân Thành phố có thẩm quyền công nhận, không công nhận Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Hiệu trưởng đối với các trường đại học tư thục đóng trên địa bàn. Trong thời gian qua (do chưa có quy chế phối hợp) việc phối hợp giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh ở các trường ngoài công lập hiệu quả chưa cao. Cùng với đặc điểm là Đảng ủy cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp, việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phải thông qua cấp ủy cơ sở đảng; việc bổ nhiệm, điều động, xử lý cán bộ hoàn toàn không chủ động, nhất là đối với các đơn vị xảy ra tình trạng bất ổn trong nội bộ đảng.

Bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Ban Chấp hành Đảng bộ Khối có sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, luôn coi trọng, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung, dân chủ phát huy cao nhất trí tuệ, năng lực từng đồng chí ủy viên, phân công, phân nhiệm cụ thể phù hợp với vị trí công tác của từng đồng chí, tập trung xử lý dứt điểm những đơn vị mất đoàn kết nội bộ, những đơn thư tố cáo, khiếu nại... đi đôi với việc củng cố tổ chức cơ sở đảng, phối hợp tốt với Ban cán sự Đảng các Bộ,

Ngành trong việc bố trí sắp xếp cán bộ lãnh đạo, quản lý.

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, phát huy tính năng động, nhạy bén, sáng tạo, chủ động, kiên quyết trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của chính quyền. Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung chỉ đạo, phân công trách nhiệm rõ ràng; đi đôi với thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm; kịp thời phát hiện chỉ đạo giải quyết những yếu kém, tháo gỡ khó khăn và những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn; chủ động tìm ra nguyên nhân các chỉ tiêu nhiệm kỳ không đạt để có giải pháp khắc phục.

- Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng để tạo nền tảng vững chắc trong việc chỉ đạo giải quyết các nhiệm vụ đặt ra; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; coi trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, không ngừng củng cố cơ sở đảng yếu kém, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đặc biệt là phát huy sức mạnh tập thể, đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

- Đẩy mạnh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý những sai phạm, uốn nắn những lệch lạc để củng cố tổ chức cơ sở đảng, nhất là đối với các trường ngoài công lập.

- Cấp ủy Đảng chủ động xây dựng các nghị quyết, chủ trương, định hướng lãnh đạo sát với tình hình thực tế các đơn vị ở từng thời điểm, các cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả cao, chủ động xây dựng quy chế phối hợp với Ban Giám hiệu, Hội đồng Quản trị, Hội đồng trường để cùng giải quyết tình hình đơn vị.

2. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 5 NĂM (2015 – 2020)

2.1. Mục tiêu tổng quát: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và các đoàn thể vững mạnh. Triển khai đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế vùng, chủ động hội nhập quốc tế. Hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và nhiệm vụ chính trị khác với chất lượng, hiệu quả cao”.

2.2. Hệ thống chỉ tiêu:

- **100%** đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng cấp trên và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- **100%** đảng viên đăng ký rèn luyện, phấn đấu và thực hiện nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm.

- **50%** tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh hàng năm (trong đó 20% trong sạch vững mạnh tiêu biểu), không có cơ sở đảng xếp loại yếu, kém.

- **100%** cấp ủy cơ sở đảng trực thuộc được tập huấn công tác Đảng hàng năm.

- **85%** đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm (trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

- **100%** đảng bộ, chi bộ cơ sở (có nguồn) kết nạp đảng viên mới hàng năm.

- Số đảng viên mới được kết nạp: **2.200** (trong đó 30% là cán bộ giảng dạy, 60% là sinh viên, 10% công nhân viên).

- **90%** tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đạt danh hiệu tiên tiến trở lên, không có tổ chức Đoàn yếu, kém.

- **85%** tổ chức Công đoàn đạt danh hiệu vững mạnh trở lên, không có tổ chức Công đoàn yếu, kém.

- Xây dựng đội ngũ giảng viên đến năm 2020:

+ **Đối với trường đại học công lập : 90%** giảng viên có trình độ sau đại học, trong đó trên **35%** là tiến sĩ.

+ **Đối với trường đại học ngoài công lập : 75%** giảng viên có trình độ sau đại học, trong đó trên **25%** là tiến sĩ.

+ **Đối với các trường Cao đẳng : 80%** giảng viên có trình độ sau đại học, trong đó **15%** là tiến sĩ.

2.3. Nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2015 – 2020:

2.3.1. Thực hiện nhiệm vụ chính trị:

- Khối các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN

Công tác đào tạo, với mục tiêu “Tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của người học. Hoàn thiện mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia; trong đó, có một số trường và ngành đào tạo ngang tầm khu vực và quốc tế. Đa dạng hóa các cơ sở đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển công nghệ và các lĩnh vực, ngành nghề; yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế”, chương trình đào tạo phải thiết kế theo định hướng nghiên cứu hoặc theo định hướng ứng dụng đối với một trình độ đào tạo của một ngành hoặc chuyên ngành đào tạo, bao gồm: trình độ đào tạo; điều kiện tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp; mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra; nội dung và phương pháp đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập; các điều kiện thực hiện chương trình đào tạo.

Các đơn vị trường đại học tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo, đảm bảo chương trình đào tạo theo hình thức giáo dục chính quy phải đáp ứng các quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực của người học sau tốt nghiệp, đảm bảo đúng quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành; đảm bảo tính thống nhất kiến thức giữa các môn học trong toàn bộ

chương trình đào tạo; được tổ chức đánh giá định kỳ, điều chỉnh, cập nhật cho phù hợp với thực tiễn, sự phát triển của chuyên ngành và đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động cạnh tranh; chương trình chất lượng cao được xây dựng theo các tiêu chí quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Định kỳ có sơ kết việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng về tự chủ và tự chịu trách nhiệm, khuyến khích các trường có đủ điều kiện lập đề án để được phê duyệt về quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo Nghị quyết 77/NQ-CP về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 – 2017 của Chính phủ.

Tổ chức, quản lý đào tạo, đánh giá quá trình đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục đại học; tổ chức đào tạo các ngành, chuyên ngành tại nơi đủ điều kiện và đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép; thực hiện đánh giá quá trình đào tạo và kết quả học tập của người học theo quy định tại các quy chế đào tạo.

Đảm bảo chất lượng đào tạo và kiểm định chất lượng đào tạo, các trường đại học có trách nhiệm tham gia các hoạt động kiểm định chất lượng trong nước, khu vực và thế giới.

Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy và cán bộ quản lý giáo dục có tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học theo Quyết định 711/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020. Tập trung lãnh

đạo tốt việc triển khai thực hiện Thông tư 47/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định chế độ làm việc đối với giảng viên. Đảng ủy các trường quan tâm lãnh đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý về chuyên môn và ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu cạnh tranh và hội nhập.

Xây dựng cơ sở vật chất: trường lớp, phòng thí nghiệm, thư viện... đáp ứng yêu cầu đào tạo, từng bước đảm bảo yêu cầu nghiên cứu khoa học, công tác quản lý.

Công tác nghiên cứu khoa học, các trường thực hiện nội dung hoạt động khoa học và công nghệ phù hợp với điều kiện của nhà trường, đáp ứng mục tiêu hoạt động khoa học và công nghệ theo Luật Giáo dục đại học. Thực hiện tốt việc đề xuất, tuyển chọn, tư vấn, phản biện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; hỗ trợ xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, thương mại và chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ theo quy định hiện hành. Xây dựng và triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, các phòng thí nghiệm trọng điểm, liên ngành và chuyên ngành; các trường có nhiều giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng đề tài, sản phẩm nghiên cứu khoa học.

Xây dựng các nhóm nghiên cứu đa ngành, liên ngành; xây dựng các nhóm nghiên cứu – giảng dạy kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học với hoạt động đào tạo; đảm bảo các điều kiện cần thiết để giảng viên thực hiện nghiên cứu khoa học; tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên. Tổ

chức triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp, các chương trình, dự án nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ được nhà nước đặt hàng. Thúc đẩy các trường có chính sách khuyến khích giảng viên công bố bài trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Hợp tác quốc tế, các trường thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn về hoạt động hợp tác quốc tế, chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài phải đảm bảo những điều kiện về đội ngũ giảng viên; cơ sở vật chất, thiết bị; chương trình, nội dung giảng dạy; tư cách pháp lý; giấy chứng nhận kiểm định chất lượng; giấy phép đào tạo trong lĩnh vực liên kết.

Xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của nhà trường phù hợp với mục tiêu hoạt động hợp tác quốc tế theo Luật Giáo dục đại học và chủ trương, chính sách của Nhà nước về hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo. Tổ chức quản lý và triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác quốc tế theo thẩm quyền.

Thực hiện đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài theo quy định của pháp luật; Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin về hoạt động hợp tác quốc tế. Xây dựng và ban hành quy chế quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của trường đại học phù hợp với quy định tại Điều lệ trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật liên quan khác.

Tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế thiết thực, hiệu quả; thực hiện kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế của nhà trường. Phối hợp với các cơ quan hữu quan đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong các hoạt động hợp tác quốc tế.

- Khối sản xuất kinh doanh, hành chính sự nghiệp

Tập trung lãnh đạo các đơn vị sản xuất kinh doanh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Đối với các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ sản xuất kinh doanh phải coi trọng việc lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh trong đó đảm bảo kinh doanh đúng pháp luật, phát triển bền vững, từng bước nâng cao đời sống của người lao động, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, thực hiện công khai – dân chủ – minh bạch tài chính.

- Đối với các doanh nghiệp nhà nước, coi trọng việc xây dựng kế hoạch quản lý, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt việc tuyên truyền, giới thiệu những chủ trương, chính sách về giáo dục, phản ánh kịp thời hoạt động giáo dục, nêu gương những điển hình tiên tiến trong ngành giáo dục đồng thời nâng cao tính chiến đấu của báo chí góp phần đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục.

- Tiếp tục củng cố và hoàn thiện tổ chức bộ máy ở các cơ quan hành chính theo hướng tinh gọn – hiệu quả, áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý và giải quyết các công việc hành chính, xây dựng cơ quan công sở sạch, đẹp, văn minh.

2.3.2. Phát huy dân chủ, sức mạnh của các tổ chức đoàn thể và làm tốt công tác vận động quần chúng:

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Làm tốt công tác vận động quần chúng, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với trọng tâm là việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể, chất lượng đoàn viên, hội viên và xây dựng lực lượng chính trị; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phù hợp với nhu cầu, nâng cao tính chủ động sáng tạo của đoàn thể. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa chính quyền với các đoàn thể, phát huy vai trò giám sát của các đoàn thể; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo điều kiện để người lao động phát huy quyền làm chủ theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tham gia đóng góp xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, khơi dậy và động viên tiềm lực của người lao động trong thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

- Đẩy mạnh hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, người lao động, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; chăm lo giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, trình độ học vấn, tay nghề; thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về lao động, bảo hộ lao động. Tiếp tục nâng cao đời sống, vật chất tinh

thần của nữ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt chính sách bình đẳng giới, chính sách cán bộ nữ; phát huy vai trò phụ nữ trong các mặt công tác.

- Quan tâm, chăm lo xây dựng thế hệ trẻ có trình độ tri thức, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, vì cộng đồng. Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, xây dựng đoàn thanh niên vững mạnh; chăm lo giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn, Hội trong tập hợp, giáo dục thanh niên.

- Quan tâm chăm lo nâng cao đời sống, phát huy vai trò nòng cốt của cựu chiến binh trong việc giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ; tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, làm nòng cốt trong các hoạt động ở trường học và cơ quan.

- Xây dựng đội ngũ trí thức tăng về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

2.3.3. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức:

Đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

- Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác chính trị, tư

tưởng; tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ, nói và làm theo nghị quyết của Đảng, củng cố niềm tin về chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng của dân tộc, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên.

- Triển khai quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, phù hợp với từng loại đối tượng, coi trọng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và kiểm tra thực hiện, chú trọng công tác tổng kết thực tiễn.

- Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình”, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Phối hợp tổ chức thăm dò dư luận xã hội để kịp thời nắm bắt tình hình. Chú trọng triển khai thực hiện Đề án 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch 19-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về “phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng bộ Thành phố và phản bác các quan điểm sai trái” một cách thiết thực và hiệu quả.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành nền nếp sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng và đảng viên; tạo chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn

luyện đạo đức cách mạng trong toàn Đảng bộ theo phương châm “tích cực học tập, nỗ lực làm theo”; phấn đấu ngày càng có nhiều gương điển hình tiên tiến và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong toàn Khối. Đẩy mạnh việc tổ chức các phong trào thi đua giữa các đơn vị trong Khối.

Công tác tổ chức và cán bộ

- Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình cơ sở đảng, nhất là ở các đơn vị sự nghiệp. Cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, sự đoàn kết thống nhất trong các cấp ủy và trong toàn Đảng bộ. Xây dựng, nâng cao chất lượng, tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên. Thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ, tăng cường quản lý đảng viên ở cả nơi công tác và nơi cư trú. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên; kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên thoái hoá, biến chất, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đảm bảo đúng thực chất.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao. Xây dựng quy chế cụ thể về trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức đảng, người đứng đầu trong công tác đánh giá, bổ nhiệm, bố trí cán bộ trên cơ sở hiệu quả công tác và tín nhiệm, thực

hiện công khai trong công tác cán bộ. Chú trọng quy hoạch cán bộ trẻ, tạo nguồn cán bộ dài hạn; tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch theo định kỳ hàng năm. Quan tâm và có kế hoạch cụ thể để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với chức danh và quy hoạch.

- Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; giải quyết đúng quy định các đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến vấn đề chính trị của cán bộ, đảng viên, phục vụ kịp thời các yêu cầu công tác cán bộ và công tác phát triển đảng viên.

Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp ủy trong lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, tập trung kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện dân chủ trong Đảng, đoàn kết nội bộ, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm và phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Tăng cường vai trò chủ động của Ủy ban Kiểm tra trong công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của từng thành viên cấp ủy, ý thức trách nhiệm tự kiểm tra của đảng viên, phát huy vai trò giám sát của quần chúng đối với tổ chức

đảng và đảng viên. Giải quyết kịp thời, đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại và xử lý nghiêm minh các vụ việc vi phạm kỷ luật Đảng.

Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền đi đôi với đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nêu cao tinh thần gương mẫu của từng tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường vai trò của chi bộ trong quản lý, giám sát đảng viên. Xây dựng, thể chế hoá quy định trách nhiệm, quyền hạn của cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể và người lao động trong giám sát, phát hiện, kiến nghị xử lý hành vi tham nhũng, lãng phí.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ đảng

- Xây dựng đồng bộ và thực hiện nghiêm các quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khoá và hằng năm của cấp uỷ. Đổi mới việc ra nghị quyết, đảm bảo sát thực, hiệu quả, phát huy được vai trò phản biện, trí tuệ của tập thể cấp uỷ, các cơ quan tham mưu và các tổ chức đoàn thể. Cải tiến phương pháp và lề lối làm việc, phát huy rộng rãi dân chủ trong Đảng, đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền và các

đoàn thể. Tăng cường công tác kiểm tra và ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện lệch lạc, sai phạm.

- Lãnh đạo, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị theo hướng tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Xây dựng hệ thống chính trị gắn bó, có trách nhiệm và phục vụ tốt nhất những nhu cầu của xã hội.

- Chủ động phối hợp tốt với các Ban cán sự Đảng của các bộ, ngành liên quan; tăng cường trao đổi công tác, học hỏi kinh nghiệm đối với các Đảng bộ khác có đặc điểm tương đồng. Chú trọng tổ chức các hội thảo chuyên đề nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương mới, phù hợp với đặc thù của Khối.

- Phối hợp tốt với Liên đoàn Lao động, Thành đoàn, Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đạt hiệu quả cao.

- Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến người lao động, sinh viên, học sinh, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn. Chú trọng kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm việc thực hiện nghị quyết, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

- Củng cố và nâng cao vai trò tham mưu của các Ban Đảng ủy Khối; xây dựng trang Web của Đảng bộ Khối để phản ánh hoạt động của Đảng bộ Khối và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

II. Thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN lần IV. Từ kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước, Ban chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 cần tiếp tục phát huy ưu điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ tới.

III. Thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần X, dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN lần V, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

IV. Thông qua kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN lần V gồm 27 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần X gồm 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Ban chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN lần V hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chuẩn y theo quy định.

V. Giao Ban chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN lần thứ V tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, những ý kiến đóng góp của đại biểu dự Đại hội bổ sung, chỉnh sửa và hoàn chỉnh Văn kiện Đại hội; căn cứ nội dung của Nghị quyết Đại hội, đồng thời quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai chỉ đạo thực hiện để sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn.

* *
*

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ V (2015 – 2020) là Đại hội của trí tuệ, năng động và hội nhập. Với tiềm năng, thể mạnh sẵn có, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ V đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X.

**ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2015 – 2020**

DIỄN VĂN BẾ MẠC
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TCCN
LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2015 - 2020
(Đồng chí Lê Bảo Lâm – T/M Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày)

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo,

Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Kính thưa toàn thể Đại hội.

Sau hai ngày tiến hành Đại hội với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ, trong không khí Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương, đến giờ này có thể nói Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp, lần thứ V nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã thành công tốt đẹp.

Kính thưa Đại hội,

Đại hội Đảng bộ Khối thành công là kết quả của một quá trình chuẩn bị nghiêm túc, quán triệt sâu sắc Chỉ thị của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Thành ủy về nội dung và nhân sự. Đây cũng là kết quả tổng hợp sức mạnh của sự đoàn kết trong suốt quá trình chuẩn bị đến khi diễn ra Đại hội. Sự thành công của Đại hội còn là kết quả của sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sát sao của các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, các Ban Thành ủy, đặc biệt là các đồng chí Ủy viên thường vụ Thành ủy; sự góp ý của các đồng chí

nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối qua các thời kỳ với tinh thần tâm huyết, bằng những kinh nghiệm sâu sắc từ thực tiễn vừa qua để đóng góp cho Đại hội. Sự thành công của Đại hội hôm nay cũng chính là từ những kinh nghiệm, kết quả, sự thành công từ Đại hội của các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở.

Nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của mình, từng Đại biểu đã tập trung nghiên cứu, nắm chắc các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Đảng, để từ đó đóng góp ý kiến làm sáng tỏ nhiều vấn đề, nhiều nội dung trong Dự thảo báo cáo chính trị của Đảng trình Đại hội lần thứ XII cũng như Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Thành phố lần thứ X; đồng thời các Đại biểu cũng đã tập trung thảo luận sôi nổi với ý thức xây dựng, góp thêm nhiều ý kiến xác thực và đã đi đến thống nhất cao với báo cáo đánh giá nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN trong 5 năm tới.

Đại hội cũng đã thể hiện sự nhất trí cao trong công tác nhân sự, đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Khối, bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X. Những đồng chí được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Khối là những đồng chí đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, đạo đức, đảm bảo được tính liên tục, kế thừa và luôn đổi mới của Đảng.

Kính thưa Đại hội,

Đại hội chúng ta vô cùng vinh dự được đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố và Tổ công tác chỉ đạo Đại hội Thành ủy tham dự xuyên suốt với Đại hội, đặc biệt đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm đã dành nhiều tình cảm và sự quan tâm cho Đảng bộ Khối, đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Đại hội. Những ý kiến chỉ đạo của đồng chí đã giúp cho Đại hội nhìn nhận một cách đầy đủ hơn về vai trò, về nhiệm vụ của Đảng bộ trong thời gian tới, đó là phải luôn chú trọng đổi mới cách nghĩ, cách làm, phải phát huy tốt đặc điểm, thế mạnh của Khối, phải từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng bộ Khối thật sự trong sạch vững mạnh, xứng đáng với vị trí, vai trò quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thành phố giao.

Có thể nói, sự thành công của Đại hội là do nỗ lực của toàn Đảng bộ, với sự chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Ban Thường vụ Thành ủy, sự góp ý, giúp đỡ của các Ban Đảng Thành ủy, của tổ công tác Thành ủy. Thành công của Đại hội còn có sự đóng góp to lớn của các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh, truyền hình, của cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức cơ quan Đảng ủy Khối, đặc biệt với sự hỗ trợ tích cực, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên thuộc Đảng bộ Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh đã góp phần chuẩn bị chu đáo cho sự thành công của Đại hội.

Kính thưa các đồng chí, kính thưa Đại hội,

Trước thềm Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, hướng tới kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các ngày lễ lớn. Tôi kêu gọi toàn thể Cấp ủy Đảng – Chính quyền, toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên thuộc Khối các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN tích cực thi đua lập nhiều thành tích, thực hiện nhiệm vụ một cách thiết thực, hiệu quả góp phần vào sự ổn định, phát triển, thịnh vượng của Thành phố, Đất nước.

Ngay sau Đại hội, đề nghị các Cấp ủy cơ sở Đảng nhanh chóng triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Khối để Nghị quyết của Đại hội thật sự đi vào cuộc sống và luôn nhận được sự đồng thuận, tin tưởng của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên trong toàn Khối.

Một lần nữa, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các đồng chí đã góp phần cho sự thành công của Đại hội. Tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Xin chúc sức khỏe tất cả các đồng chí.

Xin trân trọng cảm ơn.



Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020

**DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI
NHIỆM KỲ 2015 -2020**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Đỗ Thị Mai Anh	BT ĐU - Tổng GD Công ty CP sách và TBGD Miền Nam
2	Lý Hoàng Ánh	BT ĐU - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM
3	Đỗ Văn Dũng	BTĐU - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
4	Nguyễn Thị Hương Giang	BT CB - Trưởng Cơ quan Thường trú Báo GD&TĐ tại TP.HCM
5	Lê Ngọc Hạnh	PBTCB, P.Trưởng BTG - P.Chánh VPĐUK
6	Nguyễn Thị Minh Hồng	BT ĐU - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM
7	Huỳnh Thanh Hùng	BT ĐU - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
8	Nguyễn Tấn Hùng	PBT CB - Trưởng Phòng KH-TC SEAMEO RETRAC

9	Phạm Thiên Kha	BTCTB, Phó Bí thư Thường trực ĐUK
10	Huỳnh Trọng Khải	BTĐU - Hiệu trưởng Sư Phạm TĐTT TPHCM
11	Giang Văn Kịp	BTĐU - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Tài Chính – Hải Quan
12	Nguyễn Thị Là	Chánh VP ĐUK
13	Trần Hoàng Ngân	BT ĐU - Hiệu trưởng Trường ĐH Tài Chính – Marketing TP.HCM
14	Trần Thanh Nhân	ĐUV, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
15	Nguyễn Đông Phong	BTĐU - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
16	Nguyễn Văn Phúc	BTĐU - Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP.HCM
17	Phan Minh Phụng	P. BT ĐU - Phó trưởng khoa QLHC Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP.HCM
18	Đào Ngọc Quang	BT ĐU - Hiệu trưởng Trường TC Văn thư Lưu trữ TW
19	Phạm Hoàng Quân	P. BTĐU - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn

20	Mai Hồng Quý	BTĐU - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM
21	Lê Văn Tâm	P.Trưởng Ban Tổ chức ĐUK
22	Nguyễn Công Thành	BT ĐU - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao đẳng
23	Trà Thị Thảo	P. BT ĐU - Phó trưởng khoa KT-TC-NH Trường Đại học Công nghệ TP.HCM
24	Lê Hữu Thức	BTĐU - Phó Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học TP.HCM
25	Lê Văn Tiến	BTĐU - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm TW TP.HCM
26	Đỗ Hữu Tuyết	BTĐU - Vụ phó, Phó GD Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục – Đào tạo tại TP.HCM
27	Ngô Minh Xuân	BTĐU - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Đông Phong	Bí thư ĐUK, BTĐU - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
2	Phạm Thiên Kha	Phó Bí thư Thường trực ĐUK
3	Đỗ Văn Dũng	Phó Bí thư ĐUK, BTĐU - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
4	Lê Ngọc Hạnh	UVTV ĐUK, P.Trưởng BTG - P.Chánh VPĐUK
5	Nguyễn Thị Minh Hồng	UVTV ĐUK, BT ĐU - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM
6	Nguyễn Thị Là	UVTV ĐUK, Chánh VP ĐUK
7	Nguyễn Văn Phúc	UVTV ĐUK, BTĐU - Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM
8	Mai Hồng Quý	UVTV ĐUK, BTĐU - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM
9	Đỗ Hữu Tuyết	UVTV ĐUK, BTĐU - Vụ phó, Phó GD Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục – Đào tạo tại TP.HCM

**DANH SÁCH ĐOÀN ĐẠI BIỂU
DỰ ĐẠI HỘI THÀNH PHỐ**

STT	Họ và tên	Chức vụ
<i>I. Đại biểu chính thức</i>		
1	Nguyễn Đông Phong	BT ĐUK, BTĐU - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
2	Phạm Thiên Kha	Phó Bí thư Thường trực ĐUK
3	Đỗ Văn Dũng	Phó BT ĐUK, BTĐU - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
4	Nguyễn Thị Minh Hồng	UVTV ĐUK, BT ĐU - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM
5	Trần Hoàng Ngân	UVBCH ĐBK, BT ĐU - Hiệu trưởng Trường ĐH Tài Chính – Marketing TP.HCM
6	Mai Hồng Quỳnh	UVTV ĐUK, BTĐU - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM
7	Đỗ Hữu Tuyết	UVTV ĐUK, BTĐU - Vụ phó, Phó GD Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục – Đào tạo tại TP.HCM
<i>II. Đại biểu dự khuyết.</i>		
1	Nguyễn Văn Phúc	UVTV ĐUK, BTĐU - Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY KHỐI

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Đỗ Hữu Tuyết	UVTV ĐUK, Chủ nhiệm
2	Đỗ Thị Mai Anh	UVBCH ĐBK, BT ĐU - Tổng GD Công ty CP sách và TBGD Miền Nam, Phó Chủ nhiệm.
3	Huỳnh Hữu Thành	Phó Chủ nhiệm UBKT ĐUK
4	Bùi Xuân Hải	PBT, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, Ủy viên.
5	Đỗ Sa Kỳ	PBT Đảng ủy Trường ĐH Mở TP.HCM, Ủy viên.
6	Lê Văn Tâm	UVBCH ĐBK, PTBTC ĐUK, Ủy viên.

PHỤ LỤC
BÁO CÁO CHÍNH TRỊ

PHỤ LỤC 1

PHÂN LOẠI TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

NĂM	Tổng số Cơ sở Đảng	Trong sạch vững mạnh	<i>Trong đó:</i> TSVM tiêu biểu	Hoàn thành tốt nhiệm vụ	Hoàn thành nhiệm vụ	Yếu kém
2010	46	26	5/26	16	4	0
2011	46	32	7/32	5	9	0
2012	46	32	8/32	3	11	0
2013	40	30	6/30	4	6	0
2014	38	21	4/21	10	7	0

PHÂN LOẠI TỔ CHỨC CHI BỘ TRỰC THUỘC CƠ SỞ

NĂM	Số chi bộ trực thuộc được phân tích	Trong sạch vững mạnh		<i>Trong đó:</i> Trong sạch vững mạnh tiêu biểu		Hoàn thành tốt nhiệm vụ		Hoàn thành nhiệm vụ		Yếu kém	
		<i>Số lượng</i>	<i>Tỷ lệ %</i>	<i>Số lượng</i>	<i>Tỷ lệ %</i>	<i>Số lượng</i>	<i>Tỷ lệ %</i>	<i>Số lượng</i>	<i>Tỷ lệ %</i>	<i>Số lượng</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
2010	291	231	79.38	57/231	24.68	53	18.21	7	2.41	0	0.00
2011	306	251	82.03	49/251	19.52	41	13.40	14	4.58	0	0.00
2012	314	263	83.76	37/263	14.07	39	12.42	12	3.82	0	0.00
2013	331	291	87.92	58/291	19.93	37	11.18	3	0.91	0	0.00
2014	338	160	47.34	29/160	18.13	167	49.41	11	3.25	0	0.00

PHỤ LỤC 2

PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

NĂM	Số lượng đảng viên được phân tích xếp loại	Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ		Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ		Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ		Đảng viên vi phạm tư cách	
		<i>Số lượng</i>	<i>Tỷ lệ %</i>	<i>Số lượng</i>	<i>Tỷ lệ %</i>	<i>Số lượng</i>	<i>Tỷ lệ %</i>	<i>Số lượng</i>	<i>Tỷ lệ %</i>
2010	3662	458	12.51	2693	73.54	493	13.46	18	0.49
2011	3973	489	12.31	3032	76.32	436	10.97	16	0.40
2012	4448	513	11.53	3334	74.96	566	12.72	35	0.79
2013	4566	586	12.83	3470	76.00	490	10.73	20	0.44
2014	Số lượng đảng viên được phân tích xếp loại	Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ		Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ		Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ		Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ	
	4274	544	12.73	3170	74.17	533	12.47	27	0.63

PHỤ LỤC 3

BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN MỚI

NĂM	LỚP NHẬN THỨC ĐẢNG			LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI		
	<i>Số lượng</i>	<i>CBGV - CNV</i>	<i>Sinh viên</i>	<i>Số lượng</i>	<i>CBGV - CNV</i>	<i>Sinh viên</i>
2010	1762	419	1343	342	171	171
2011	1913	639	1274	322	113	209
2012	2506	614	1892	564	182	382
2013	2894	766	2128	700	242	458
2014	2715	396	2319	678	200	478
Tháng 3/2015	45	9	36	118	34	84
Tổng cộng	11835	2843	8992	2724	942	1782

KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN TỪ NĂM 2010 - 3/2015

NĂM	SỐ LƯỢNG	Nữ	TRONG ĐÓ		
			<i>Sinh viên</i>	<i>Công nhân viên</i>	<i>Giảng viên</i>
2010	309	64	154	75	80
2011	369	110	226	52	91
2012	677	186	466	93	118
2013	691	215	443	116	132
2014	636	225	456	89	91
Tháng 3/2015	105	39	60	27	18
Tổng cộng	2787	839	1805	452	530

PHỤ LỤC 4

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

ST T	ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ ĐẢNG VIÊN	Trong đó		Số chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN						TRÌNH ĐỘ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ				Kết nạp đảng viên 2010 - 2015	Trong đó		
			Nam	Nữ		GS	PGS	TS	ThS	CN	CD TC	CN	CC	TC	SC		GV	CN V	SV
1	ĐB ĐH Sư Phạm TP.HCM	336	193	143	30	0	22	75	121	70	4	4	30	60	120	270	44	21	205
2	ĐB ĐH Kinh tế TP.HCM	477	269	208	33	7	27	97	140	87	0	9	48	258	162	257	44	53	160
3	ĐB ĐH Nông Lâm TP.HCM	230	142	88	23	0	15	47	71	52	6	1	9	0	117	79	10	5	64

4	ĐB ĐH SP Kỹ thuật TP.HCM	464	315	149	30	1	12	54	144	237	29	0	13	2	0	292	55	48	189
5	ĐB ĐH Luật TP.HCM	241	110	131	15	1	8	32	55	37	0	0	7	0	0	163	18	3	142
6	ĐB ĐH Ngân hàng TP.HCM	187	97	90	18	0	9	33	72	69	14	2	17	72	88	90	28	26	36
7	ĐB CĐ Tài chính - Hải quan	112	68	44	7	0	1	6	39	37	30	8	11	35	61	68	16	19	33
8	ĐB ĐH Sư Phạm TĐTT TP.HCM	66	46	20	5	0	3	6	32	22	3	3	7	15	41	31	9	3	19
9	ĐB CĐ Sư Phạm TW TP.HCM	73	21	52	8	0	1	6	45	18	3	8	1	55	9	38	7	5	26
10	ĐB ĐH Sài Gòn	307	151	156	33	0	5	38	118	98	16	2	17	9	279	165	48	59	58

11	ĐB ĐH Mở TP.HCM	263	130	133	18	0	7	16	67	60	1	2	9	7	0	217	17	37	163
12	ĐB CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng	118	98	20	6	0	0	5	33	62	18	0	6	6	106	63	35	10	18
13	ĐB Dự bị Đại học TP.HCM	33	18	15	3	0	0	1	13	14	0	0	7	2		10	4	5	1
14	ĐB Cán bộ QLGD TP.HCM	44	26	18	5	0	1	6	25	9	2	4	9	28	4	7	3	4	0
15	ĐB ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch	260	150	110	10	2	11	29	45	152	21	7	14	15	224	119	43	8	68
16	ĐB ĐH Tôn Đức Thắng	186	108	78	7	1		21	42	53	69	4	18	40	55	94	17	9	68
17	ĐB TC Văn thư lưu trữ TW	35	20	15	3	0	0	0	12	19	3	0	2	11	22	13	6	7	0

18	CB TTĐT Seameo CELLL	3	1	2	0					3					3		0			
19	ĐB ĐH Tài chính - Marketing TP.HCM	173	85	88	20	0	7	15	47	41	3	8	10	15	83	63	21	17	25	
20	ĐB ĐH Công nghệ TP.HCM	396	145	251	18	3	5	12	58	296	21	1	0	24	371	401	40	11	350	
21	ĐB ĐH Dân lập Văn Lang	93	58	35	6	0	1	5	10	58	19	0	11	13	66	47	6	5	36	
22	ĐB ĐH Hùng Vương TP.HCM	86	52	34	3	0	3	7	19	55	5	1	8	3	75	30	3	2	25	
23	ĐB ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM	88	45	43	9	1	2	16	23	44	2	3	11	16	58	29	4	11	14	
24	ĐB ĐH Văn Hiến	55	37	18	5	1	4	4	21	18	0	0	1	49	1	19	8	9	2	

25	ĐB ĐH Quốc Tế Hồng Bàng	127	68	59	6	1	4	6	14	31	4	0	0	3	56	113	0	20	93
26	ĐB ĐH Công nghệ Sài Gòn	58	41	17	6	1	3	5	15	31	3	0	0	1	57	23	7	2	14
27	Đảng bộ ĐH Hoa Sen	59	21	38	4	0	3	3	14	27	11	0	1	2	0	22	2	6	14
28	CB ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM	28	14	14	0	1	0	2	8	17	0	0	3	9	0	16	2	8	6
29	CB ĐH CNTT Gia Định	25	18	7	0	0	0	4	5	16		2	2	4	17	0	0	0	0
30	ĐB CQ ĐD Bộ GD&ĐT tại TP.HCM	24	20	4	4	0	1	4	8	8	0	2	9	2	4	1	0	1	0
31	CB VP ĐUK các trường ĐH-CD&TCCN	11	6	5		0	0	1	1	9	0	0	6	1	4	4	0	4	0

32	CB CQTT Báo GD&ĐT tại TP.HCM	9	6	3					2	6	1		2	2	5	4		4	
33	CB TTĐT Khu Vực của Seameo tại VN	15	6	9				3	10	2	0	0	0	13	2	4	1	3	
34	ĐB Nhà xuất bản Giáo dục tại TP.HCM	72	40	32	7	0	0	1	10	54	7	2	10	11	49	15	0	15	0
35	CB Công Ty CP Thiết bị giáo dục 2	20	11	9	0	0	0	0	1	8	4	0	2	2	11	8	0	8	0
36	CB Công Ty CP in SGK TP.HCM	5	4	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0
37	CB Công Ty CP Sách GD tại TP.HCM	12	6	6	0	0	0	0	0	9	3	0	0	1	1	7	0	7	0
38	CB Công Ty CP Học Liệu	9	7	2	0	0	0	0	0	6	3	0	0	6	3	4	0	4	0
Tổng cộng		4800	2653	2147	342	20	155	560	1343	1835	306	73	301	796	2151	2786	498	459	1829

PHỤ LỤC 5

CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

TỔNG SỐ								NĂM	XẾP LOẠI																		
ĐOÀN TN		CÔNG ĐOÀN		HỘI SINH VIÊN		HỘI CỰU CHIẾN BINH			ĐOÀN TN					CÔNG ĐOÀN				HỘI SINH VIÊN				HỘI CỰU CHIẾN BINH					
Chi đoàn	Đoàn viên	Tổ CĐ	CĐ viên	Chi hội	Hội viên	Chi hội	Hội viên		XS	TT	Khá	TB	Yếu	VM XS	VM	Khá	TB	Yếu	XS	TT	Khá	TB	Yếu	SX	TS VM	Tốt	Đạt
4157	167803	603	10469	3906	198808	27	308	2010	18	7	1	0	0	12	11	1	1	0	16	3	0	1	0	4	2	1	2
								2011	18	7	1	0	1	13	11	3	1	0	18	2	0	1	0	4	2	1	2
								2012	18	6	3	0	1	12	11	4	1	0	17	3	1	0	0	4	2	2	1
								2013	19	6	1	0	2	14	7	5	1	0	18	2	1	0	0	5	1	2	1
								2014	20	5	0	1	2	13	12	3	1	0	18	2	1	0	0	5	1	1	2
TỔNG CỘNG								93	31	6	1	6	64	52	16	5	0	87	12	3	2	0	22	8	7	8	

PHỤ LỤC 6

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ KHỐI SẢN XUẤT - KINH DOANH

TT	ĐƠN VỊ	SỐ CBCNV HIỆN NAY	TRÌNH ĐỘ					NĂM	SẢN XUẤT - KINH DOANH			
			Sau đại học	Cử nhân	Trung cấp	Công nhân kỹ thuật	Lao động phổ thông		Doanh số (tỷ đ)	Thực hiện (tỷ đ)	Tỷ lệ vượt so với kế hoạch %	Số công trình SKKN
1	CB CQTT Báo GD&ĐT tại TP.HCM	18	1	13	4	0	0	2010	7.3			5
								2011	7.4			5
								2012	9.2			6
								2013	5.7			6
								2014	4.8			6
2	CB Công Ty CP Sách GD tại TP.HCM	37	0	25	3	0	9	2010	75	79.6	6	
								2011	80	92.1	15	
								2012	83	117.3	41.3	
								2013	90	100.7	12	
								2014	95	96.8	2	
3	CB Công Ty CP Thiết bị giáo dục 2	81	1	42	7	17	14	2010	59.825	34.096		
								2011	71	49.986		

								2012	71	70.475		
								2013	73	72.168		
								2014	81	73.8		
4	CB Công ty CP Học Liệu	30	0	14	15	0	1	2010	27.5	25.1	91.3	
								2011	26.5	27	110	
								2012	26.7	12.8	48	
								2013	30.2	43.8	14.5	
								2014	34	45.5	84	
5	CB Công ty CP in SGK	57	0	6	4	38	9	2010	30.47	30.141		
								2011	32	34.93		
								2012	13	12.124		
								2013	21	14.967		
								2014	16.36	10.296		
6	ĐB NXB Giáo dục tại TP.HCM	275	15	230	25	5	0	2010	716	728	0	
								2011	812	920	110	
								2012	981	1023	48	
								2013	1021	1100	14.5	
								2014	1018	1071	84	
TỔNG CỘNG		498	17	330	58	60	33					

PHỤ LỤC 7

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ KHỐI CƠ QUAN, TRƯỜNG HỌC

T T	ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ CBC NV NLD	TRONG ĐÓ					CÁC HỆ ĐÀO TẠO 2010-2015					Tổng số Sinh viên Tốt nghiệp 2010- 2015	TRONG ĐÓ			CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC					DANH HIỆU	
			Học hàm		Học vị			TS	Th.S	Hệ chính quy	Hệ vừa học, vừa làm	Văn bằng II		Xuất sắc	Giỏi	Khá	Cán bộ giảng dạy	Sinh viên	Trong đó				
			GS	PGS	TS	Th.S	CN												Nhà mức	Bộ	Thành phố		
			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24											
1	ĐB ĐH Sư Phạm TP.HCM	881	0	29	155	370	301	39	1874	11983	15035		23690				465	686	1	32	17	0	5
2	ĐB ĐH Kinh tế TP.HCM	824	7	44	161	374	194	58	5371	22499	73227	8819	46038	7	2109	18368	402	770	0	18	18	4	10
3	ĐB ĐH Nông Lâm TP.HCM	903		23	118	317	331	17	1063	12708	5017	0	17725	62	934	7178	68	47	18	13	115	2	4
4	ĐB ĐH SP Kỹ thuật TP.HCM	779	1	19	102	356	321	47	168	3647	1208		24999				965	443	0	21	11	0	2
5	ĐB ĐH Luật TP.HCM	343	1	11	50	153	108	69	1739	6226	7680	1006	4233	0	38	1924	99	184	0	21	115	0	1
6	ĐB ĐH Ngân hàng TP.HCM	473	0	9	39	208	144	101	1312		3132			0	0	0	81	36	0	17	2	1	4
7	ĐB CĐ Tài chính - Hải quan	245	0	1	7	116	74						6292	0	75	2153	19	3	0	3	0	0	0

8	ĐB ĐH Sư Phạm TĐTT TP.HCM	128	0	3	10	64	37	0	132	9359	6490	0	4812	12	385	3705	92	15	0	4	3	0	0
9	ĐB CĐ Sư Phạm TW TP.HCM	212	0	1	9	79	78	0	0	6007	7811	0	5956	0	245	2658	22	41	0	3	1	0	1
10	ĐB ĐH Sài Gòn	863	0	8	93	351	270	27	145	57	0	0	12768	30	1390	8904	146	50	0	3	2	0	0
11	ĐB ĐH Mở TP.HCM	589	3	12	78	127	165	24	2683	16069	5482	1858	24756	0	520	7310	105	750	0	8	9	0	1
12	ĐB CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng	317	0	0	9	132	177	0	0	6391	0	0	2170	0	10	287	123	0	0	5	0	1	5
13	ĐB Dự bị Đại học TP.HCM	72	0	0	3	29	31	0	0	0	0	0	2756	1	87	480	4	0	0	0	0	0	0
14	ĐB Cán bộ QLGD TP.HCM	69	0	1	7	33	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	1	0	0
15	ĐB ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch	627	2	16	43	216	236	292	1336	5091	715	0	2149	0	38	726	24	114	0	0	3	0	0
16	ĐB ĐH Tôn Đức Thắng	771	2	14	80	289	269		700	13543	1826	264	6694	0	108	2718	12	97	3	13	20	0	3
17	ĐB TC Văn thư lưu trữ TW	65	0	0	0		33	0	0	966	1931	0	2594	0	136	1544	0	0	0	0	0	0	0
18	CB TTĐT Seameo CELLL	7	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ĐB ĐH Tài chính - Marketing TP.HCM	464	0	6	35	220	151		732	13992	1069	408	3281	1	96	1486	35	36	0	7	7	0	0
20	ĐB ĐH Công nghệ TP.HCM	818	9	25	110	434	220	7	877	18255	1655	226	3459	1	129	2105	34	247	0	3	42	0	0

21	ĐB ĐH Dân lập Văn Lang	591	0	10	44	220	223	0	7	12287	0	0	12287	0	231	382	11	88	0	2	1	0	0
22	ĐB ĐH Hùng Vương TP.HCM	120	0	5	8	24		0	0		200	0											
23	ĐB ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM	503	2	3	51	272	88	0	40	7170	1551	580	8152	0	118	2127	9	8	0	0	0	1	5
24	ĐB ĐH Văn Hiến	244	1	12	35	94	61	0	0	4689	29	1	7806	0	87	1800	0	12	0	9	3	0	1
25	ĐB ĐH Quốc Tế Hồng Bàng	595	10	24	30	132	252	0	765	16556	72	0	29574	0	324	1336	36	596	0	13	5	0	0
26	ĐB ĐH Công nghệ Sài Gòn	347	2	2	29	124	142	0	0	39540	898	0	12968	1	149		7	0	2	0	5	0	1
27	Đảng bộ ĐH Hoa Sen	503	0	5	45	229	165			40842			6671	18	1210	5197	31	81	0	1	2	0	0
28	CB ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM	99	1	1	13	48	36	0	0	1311	15	0	773	1	79	550	2	5	0	2	1	0	0
29	CB ĐH CNTT Gia Định	112	0	2	17	42	16	0	0	2047	0	0	2047	6	142	1386	0	0	0	0	0	0	0
30	ĐB CQ ĐD Bộ GD&ĐT tại TP.HCM	32		1	4	10	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	CB VP ĐUK các trường ĐH- CĐ&TCCN	13	0	0	0	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	CB TTĐT Khu Vực của Seameo tại VN	60	0	0	5	21	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
TỔNG CỘNG		12669	41	287	1390	5092	4185	681	18944	271235	135043	13162	274650	140	8640	74324	2797	4309	25	201	383	9	43

MỤC LỤC

DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2015 – 2020.....	2
BÁO CÁO CHÍNH TRỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TCCN TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ V (NHIỆM KỲ 2015-2020).....	9
PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ QUYẾT TÂM PHÓ BÍ THƯ THÀNH ỦY, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ V (2015-2020)	55
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP LẦN THỨ V (NHIỆM KỲ 2015-2020)	64
DIỄN VĂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TCCN LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2015 – 2020	88
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI NHIỆM KỲ 2015 -2020	95
DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI.....	98
DANH SÁCH ĐOÀN ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI THÀNH PHỐ.....	99
DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY KHỐI.....	100
PHỤ LỤC BÁO CÁO CHÍNH TRỊ	101

**ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2015 - 2020**

LƯU HÀNH NỘI BỘ